

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บ้านเทंग ยานยนต์



'ธรรมนัส'มอบหมาย รมช.เกษตรฯเร่งแก้ไข ปัญหาราคาน้ำนมดิบ ลดต้นทุนอาหารสัตว์

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมกับนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีดังนี้ 1.ราคาการซื้อ-ขายน้ำนมดิบ มีเสถียรภาพ โดยขอปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากทั่วโลกกรัมละ 20.50 บาท เป็นทั่วโลกกรัมละ 22.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.25 บาทต่อโลกกรัม 2.ลดต้นทุนอาหารสัตว์ และ 3.ลดภาระต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ รมช.เกษตรฯ เร่งหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเร่งด่วน

ด้าน นายไชยากล่าวว่า ได้ติดตามเรื่องการลดต้นทุนอาหารสัตว์ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้จากการทำอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งราคาซื้อ-ขายน้ำนมดิบแปรผันไปตามกลไกตลาดจากการผลิตได้น้อย มีผู้รับซื้อจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสูง

แต่สหกรณ์ขาดสภาพคล่องจากการช่วยสมาชิกสหกรณ์ ทางกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมต้องหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนเบื้องต้นใน 5 หัวข้อ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บ้านเทิง

รวม.เกษตรฯถกคกก.นโยบาย เดินหน้าแผนพัฒนาเกษตรฯ

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: [รวม.เกษตรฯ](#)

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวม.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ มีวาระพิจารณาเร่งด่วนที่สำคัญ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1.การเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรในโควตาตามความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) คราวละ 3 ปี (ปี 2567-2569) 5 รายการ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย และลำไยแห้ง โดยปริมาณและอัตราภาษีให้เป็นไปตามพันธกรณีของไทยได้ผูกพันไว้และการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตา WTO ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอก่อนมอบหมายกรมการค้าต่างประเทศดำเนินการออกกฎหมาย และ 2.การขอย้ายปริมาณเปิดตลาดเมล็ดกาแฟดิบในโควตาตามความตกลง WTO เพิ่มเติม ปริมาณ 200 ตัน มีระยะเวลา 1 ปี (ปี 2567) โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรปริมาณการนำเข้าเช่นเดียวกับการเปิดตลาดปริมาณการนำเข้าเมล็ดกาแฟในโควตาตามความตกลง WTO ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งกรมการค้าต่างประเทศดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม.

ในประเทศไทย

เกษตร ต่างประเทศ

หน้าแรก / ในประเทศ



'ธรรมนัส' ย้ำมุ่งใช้การเกษตรที่มีระบบการผลิตที่ยั่งยืน สู่เป้า SDG ในปี 2030

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567, 13.20 น.

รัฐมนตรีเกษตรฯ เข้าร่วมงาน Global Forum for Food and Agriculture ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมร่วมเน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคการเกษตร และการมุ่งมั่นที่จะใช้การเกษตรที่มีระบบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG ในปี 2030

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 ร.อ.ธรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Global Forum for Food and Agriculture ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 80 ประเทศ และมี นายเศรษฐเกียรติ วัฒนะระจ่าง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Messe Berlin เยอรมนี จัดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการเน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคการเกษตร และการมุ่งมั่นที่จะใช้การเกษตรที่มีระบบการผลิตที่ยั่งยืน ช่วยให้ประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมถึงการลดอาหารเหลือและขยะอาหาร เพื่อแก้ปัญหาความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และระบบโภชนาการที่ดี รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย SDG ในปี 2030

ทั้งนี้ ภายในงานได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งเซียร์ราลีโอน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร IFAD และมหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมอภิปรายถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ Zero hunger ใน 7 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (ผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของบริษัททำการเกษตรแนวตั้งในอาคาร จากประเทศไทย) ได้แสดงจุดยืนและร่วมสอบถามอภิปรายด้วย







ปิ่นยุวเกษตร นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเทคโนโลยี เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หลังเดินทางมาหารือความร่วมมือของกระทรวงกับสถานศึกษาในการสร้างเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ.



รมช.ไชยา ตรวจสอบความพร้อมส่งโค 2,000 ตัว ลงเรือขายเวียดนาม วางเป้าเร่งเสริมแกร่งเกษตรกร

ทุกทิศทั่วไทย



19 ม.ค. 2567 - 09:38 น.

รมช.ไชยา ตรวจความพร้อมส่งโค 2,000 ตัว ลงเรือไปขายที่เวียดนาม วางเป้าเร่งเสริมแกร่งเกษตรกร

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอดีตฟาร์ม 88 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และส่วนจังหวัดให้การต้อนรับในพื้นที่



สำหรับวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมฟาร์มในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ รวมถึงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของฟาร์มอดิศร 88 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ในการรวบรวมและดูแลโคมีชีวิต ให้ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสารเร่งเนื้อแดง เพื่อทำการส่งออกทางเรือไปยังประเทศเวียดนาม จำนวน 2,000 ตัว

รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวทางยกระดับให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความพร้อมส่งเสริมการเกษตรในทุกด้าน อาทิ การคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออก การปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อยกระดับราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกตลาด



พร้อมทั้ง มอบหมายกรมปศุสัตว์ให้ผลิตหัวอาหารสัตว์ส่งจำหน่ายสหกรณ์ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร และเร่งพัฒนาโรงงานวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลสามารถส่งออกวัคซีนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้

รวมถึงจัดหาตลาดรองรับการซื้อโคเนื้อและโคมีชีวิต โดยเฉพาะประเทศจีนและเวียดนามที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรดำเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ตรงตามมาตรฐานการส่งออก เพื่อลดข้อกีดกันทางการค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกไปยังต่างประเทศ โอกาสนี้ รมช.ไชยา ได้มอบเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (หญ้าแห้ง) แก่เกษตรกรในพื้นที่ อีกด้วย



หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา เดินทางลงพื้นที่ ณ เขาโป่งพรม หมู่ 2 ตำบลพุนสุวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมหารือกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเตรียมการทำสถานกักกันสัตว์สำหรับส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป

สักการช ๒๕๖๗

สยามรัฐ
Siam Rath

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี การศึกษา ทั่วไป เกษตร

มน์ > กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บ้านเทจ สตรี วิถีใส-นิวเจน ท้องเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต รอบบ้าน รอบเม

"ไชยา" ส่งผลิตหลักสูตรเรียนรู้ เร่งสร้าง Smart Farmer รองรับอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ส่งออก

X โพสต์
แชร์
Share

© 19 มกราคม 2567 14:26 น. | สยามรัฐออนไลน์ | เกษตร



"รมช.โซยา" มอบหมาย อ.ส.ค. ผลิตหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เร่งสร้าง Smart Farmer รองรับอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ส่งออก

วันที่ 19 ม.ค.67 นายโซยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายทีฐนันท์ ทูมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ให้การต้อนรับในพื้นที่ สำหรับวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมในวันนี้ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร พร้อมหารือความร่วมมือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสถานศึกษาให้สร้างเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

รมช.โซยา กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีสถานที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางกันโรคเพื่อการส่งออกของสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ และมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีที่มีความพร้อมทั้งศูนย์การเรียนรู้ เครื่องมือ และมีบุคลากร นักเรียน รวมถึงนักศึกษาที่มีความสนใจการทำเกษตรกรรมจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ต้องการบูรณาการร่วมกันกับสถานศึกษาในการผลิตหลักสูตรทางด้านวิชาการและประสบการณ์จริง สำหรับรองรับอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประสานการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษา เพื่อใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอน และใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงเกษตรฯ ในการสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ให้รองรับการทำงานเกษตรสมัยใหม่ในอนาคต

นอกจากนี้ รมช.โซยา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิจัยการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสำหรับโคนมของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี การพัฒนาไก่เขียวห้วยทรายจากไก่พันธุ์พื้นเมืองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงโครงการของนักเรียน อาทิ การศึกษาอัตราการรอดของแหนแดงที่เพาะเลี้ยงในน้ำกร่อย โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลางน้ำที่ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ช่วยให้การเจริญเติบโต และโครงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ภูฐานเพื่อจำหน่าย เป็นต้น พร้อมทั้ง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ ที่มีการสอนทำอาหารสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ และการทำสัตว์บาล เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้ตั้งแต่วัยเรียน อีกด้วย

'โรตี่โอ่ง' ประยุกต์ใส่ อร่อยรวบตั้งอันเดียว..สุดฟิน



อาหารสไตล์อินเดียที่มีการอบแป้งด้วยโอ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีกลิ่นหอมจากเตาถ่าน ทำให้กรอบนอกนุ่มใน ซึ่งแตกต่างจากโรตี่ที่เราคุ้นเคยจากร้านอบปังรถเข็นที่ใช้น้ำมันทอด ราดนมข้นหวาน โรยน้ำตาล ก้ามืออปชั่นเสริมก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านไหนจะคิดใส่แปลก ๆ ได้มากแค่ไหน อย่าง "โรตี่โอ่ง" แป้งโรตี่ที่เอานาบในโอ่งสุ่มไฟร้อน ๆ ให้สุกหอม ประยุกต์พลิกแพลงใส่และรูปแบบตามความชอบของลูกค้า กลายเป็นของว่างสุดฟินอิมพอร์ตในอันเดียว คอลัมน์ "ช่องทางทำกิน" มีข้อมูลมาแนะนำให้กับผู้ที่สนใจในอาชีพอิสระ...

ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ คือ อนุอมศรี งามณรงค์กิจ หรือ "อู" อายุ 50 ปี เจ้าของร้านอาหารสไตล์ประยุกต์ "ไอ สไตล์" เถาให้ฟังถึงที่มาของอาชีพว่า หลังเรียนจบ ก็เข้าทำงานด้านบัญชีอยู่หลายปี แต่รายได้ไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวจึงตัดสินใจลาออกมาทำ

อาชีพขายของ เริ่มจากรับเบเกอรี่เจ้าอร่อยมาขายก่อน คิดว่าไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยาก แล้วหาคาตลาดลงขายปรากฏว่า ขายดี แต่ภายหลังมีปัญหาเรื่องความสดใหม่ของขนม ที่ปกติจะอยู่ได้ 2-3 วัน แต่อยู่ไม่ถึงก็ขึ้นรา แม้ทางร้านจะรับเคลม ก็ทำให้เสียเวลาและเสียลูกค้า เลยตัดสินใจมาทำเองเป็นขนมปังกระเทียม-ขนมปังเนยสดขาย

"สมัยนั้นไม่มียูทูปหรืออะไรพวกนี้ ก็ไปซื้อหนังสือมาฝึก ลองผิดลองถูกเอง แฟนเป็นคนชอบกินพอจะมีความรู้บ้าง แล้วช่วยกันชิม ต้องบอกว่าผลตอบรับดีมาก ทำไปเรื่อย ๆ ก็เพิ่มสินค้าเป็น ลาซานญ่าแอม เท็ด ไก่, มะกะโรนีอบชีส, ผักโขมอบชีส สูตรคิดกันเอง ขายในราคา 39 บาท ขายดีมาก ๆ จนเคลียร์หนี้สินที่มีได้หมด ทำอยู่เกือบ 10 ปี คู่แข่งเยอะขึ้น เกิดปัญหาการแอบอ้างทั้งรสชาติและวัตถุดิบ

ไม่เหมือนกัน เมื่อเกิดความเสียหาย ยอดก็ตก ก่อนโควิดยาวต่อเนื่องมาช่วงโควิด เปิดขายไม่ได้จึงเลิกจ้างเด็ก ก็คิดสินค้าใหม่ได้ไปเดินที่ตลาดมีนบุรี เห็นโรตี่โอ่ง ใส่แบบอิสลามมีเนื้อกับไก่ ลองชิมดูแล้วชอบ จึงคิดเอารูปแบบของเขามาแล้วปรับใส่ ปัจจุบัน มี พิซซ่า, กาโบนาร่า, ไส้กรอกพิซซ่า, แอมชีส, ฮาวายเดียน เบอร์เกอร์ไก่ ส่วนแบ่งก็ส่งซื้อพิเศษจากเจ้าอร่อย สูตรอินเดีย นุ่มมากกินกับแกงก็อร่อย"



อุปกรณ์ ที่ใช้ มี..เตาแก๊ส, กะละมัง, เขียง, ถังสำหรับ
กั๊บ, ทัพพี, มีด, ถาด, ขวดพลาสติกสำหรับใส่ซอสมะเขือเทศ-
มายองเนส และเครื่องมือเครื่องมือนอื่นให้หยิบยืมเอาจากในครัว

วัตถุดิบ ที่ใช้ในการปรุงไส้สววยเอี้ยน
มี...ไส้กรอกไก่, แฮม, โบโลน่า, น้ำสลัด,
สับปะรด, ข้าวโพดต้ม, ผงออริกาน, ผักสด
ที่ใช้รองก็จะมี ผักกาดแก้ว หรือ ผักสลัด
ตามชอบ ซอสที่ใช้ราดจะมีซอสมะเขือเทศ
และมายองเนส

ขั้นตอนการทำ "โรตี่โอ่ง ใส่ฮวายเอียน"

เริ่มจากการเตรียมส่วนผสมก่อน โดยการนำไส้กรอกไก่, โบโลน่า และแฮม มาลวกน้ำร้อน ผึ่งให้สะเด็ดน้ำแห้ง จากนั้นให้นำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามที่ต้องการ, นำซอสมะเขือเทศและมายองเนสมาบรรจุใส่ขวดพลาสติกแยกที่มีรูบีบเตรียมไว้

ข้าวโพดต้มนำมาผ่านตั้งเตรียมไว้, สับปรดนำมาปอกเปลือก ล้างสะอาด ซับให้แห้ง ใช้มีดเฉาะเอาดา สับปรดออก หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการใช้ ส่วนผักสำหรับรองพื้นคือผักสด ให้นำมาล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งให้สะอาดน้ำแห้ง เสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นหยาบ ๆ ตั้งเตรียมไว้

เตรียมส่วนผสมครบแล้ว ให้นำไส้กรอกไก่หั่น, โบโลน่าหั่น, แฮมหั่น ใส่ลงในอ่างผสม เคล้าให้เข้ากัน แล้วใส่ตามด้วยน้ำสลัด และข้าวโพด แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ตั้งเตรียมไว้พร้อมต่อขาย

เมื่อจะเสิร์ฟหรือขาย ให้นำผักสดหั่นหยาบ วางบนแผ่นโรตี่ ตักใส่ใส่ฮวายเอียนวางตามลงไป ตามด้วยสับปรดหั่น บีบราดซอสมะเขือเทศ และ

มายองเนส เหยาะผงออริกานो แล้วพับตัวแป้งให้เข้าหากัน ห่อด้วยกระดาษไขหรือกระดาษที่เตรียมไว้ให้สวยงาม เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้ว

ส่วนไส้ "ไส้กรอกพิซซา" นำซอสมะเขือเทศทาบนแผ่นโรตี่ วางผักสด ไส้กรอกไก่ ราดด้วยมะเขือเทศ-มายองเนส เหยาะผงออริกานอ, "ไส้แฮมชีส" ทาเนยลงบนแผ่นโรตี่ ใส่แฮม ชีส ราดด้วยมายองเนสที่เสร็จ, "ไส้คาโบนาร่า" ประยุกต์จากสปาเกตตีคาโบนาร่า เช่นเดียวกับไส้เบอร์เกอร์ไก่ ที่ประยุกต์มาจากลาซานญา

สำหรับราคาขาย "โรตี่โอ่งประยุกต์ใส่" เจ้านี้ ทุกไส้ขายชิ้นละ 39 บาท (สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 5 วัน)

สนใจอาหารอินเดียสไตล์ไทย "โรตี่โอ่งประยุกต์ใส่" ต้องการจะซื้อหาไปลองชิมดู เจ้านี้จะหมุนเวียนไปขายตามตลาดและสำนักงานต่าง ๆ ไล่ไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ อาทิ กรมส่งเสริมเกษตร, กระทรวงแรงงาน, กรมชลประทาน สามเสน, ประตูน้ำอาคารวานิช และโรงงานยาสูบ ต้องการส่งไปใช้ในเทศกาล-งานต่าง ๆ ติดต่อ จู-อนอมศรี ได้ที่ 08-1315-8215/Line ID : 08-1315-8215 ซึ่งนี่ก็เป็นอีก "ช่องทางทำกิน" ที่น่าสนใจในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน.

ชาวลิ ชุมบ้า : เรื่อง



ช่องทางทำกิน...เล่ม 6
ไปส่องสิ่งคู่ครัว-อันเป็นที่รักใคร่ไว้ใช้ สร้างเงิน-สร้างเงิน กับสารที่อร่อยแซ่ซึ้งทุกข้อเขียน แหม่ก็... ราคาเพียง 120 บาท
สั่งซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตที่ร้านเดลินิวส์ทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์โดยเขียนจดหมายแจ้งความชัดเจน ชื่อ-ที่อยู่พร้อมแบบคำขอเงินเรื่องเล่มที่ 135 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ส่งจ่าย ป.ณ.พัชรินเกษม "เบ็ด รุจิวงษ์" ส่งมาก็... มีอีก ประชุมช่าง จัดกั 1/14 ตามวิภาควังดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บเบอร์ของว่า... หรือ "ช่องทางทำกิน เล่ม 6" รมภาไรศักต้องกรล้งไปจ้กน่ายลิตส์... ฝ่ายจัดจ้กน่าย (บุญบุญเสริม) โทร. 0-2940-9400-5 ต่อ 117 วันจันทร์-เสาร์ ในเวลาราชการ (เก็บ 1-5 ถึงสั่งจ้กได้)

คู่มือลงทุน... "โรตี่โอ่งประยุกต์ใส่"

ทุนอุปกรณ์	ประมาณ 15,000 บาท
ทุนวัตถุดิบ	ประมาณ 60% ของราคาขาย
รายได้	ราคาขาย 39 บาท/ชิ้น
แรงงาน	1-2 คน
ตลาด	ตลาดนัด, ย่านอาหาร, ย่านออฟฟิศ
จุดน่าสนใจ	เป็นอาหารทานเล่นที่ไม่จำเจ

เกษตรกรโคราชสู้แล้ง!



พลิกผืนนาปลูกพืชใช้น้ำน้อย โภจรายได้หลักแสนต่อไร่

ในทุกๆ ปีเกษตรกรที่ทำงานปี หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงธันวาคมแล้ว จะเตรียมแปลง สำหรับทำนาปรัง แต่ปีนี้ อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง น้ำในการทำนาปรังไม่ค่อยมี น้ำที่ออกมาจากเขื่อน ก็ไม่มี หากปล่อยที่ดินเปล่าทิ้งเอาไว้ เกษตรกรก็จะมีรายได้ จึงเลือกที่จะ นำพืชที่มีความทนแล้งและโตไว มาปลูกทดแทนในช่วงแล้งนี้นั่นก็คือ มัน



สำปะหลังและถั่วฝักยาว ซึ่งในช่วงนี้มันสำปะหลังมีราคาที่สูง เกษตรกร จึงเลือกที่จะนำมันสำปะหลังนั้นมาปลูก ทดแทนการทำนาในช่วงนาปรัง

นางสมพิศ ผัดครบุรี อายุ 51 ปี ชาวบ้านบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรที่ทำงานปี และเลือกมาปลูกนาปรังในช่วงนี้ กล่าวว่า ปกติในทุกๆ ปี ช่วงนี้จะทำนาปรัง จึงได้เลือกนำมันสำปะหลังมาปลูกทดแทนการทำนาปรัง เพราะในช่วงนี้มัน

สำปะหลังราคาค่อนข้างดี โดยนางสมพิศจะเช่าพื้นที่นาในบริเวณใกล้เคียง ประมาณ 45 ไร่ เริ่มปลูกตั้งแต่เกี่ยวข้าวมาในปีในช่วงเดือนธันวาคม โดยจะได้ แบบยกทรงสูงและจะนำต้นพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ 81 มาปลูก เพราะ จะทำให้หัวมันโตไว ในระยะเวลาไม่นาน และจะไปเก็บเกี่ยว ในช่วงเดือน มิถุนายนหรือก่อนจะเข้าฤดูฝน

“ในช่วงแรกที่ปลูกหากฝนไม่ตกจะใช้วิธีนำน้ำมาหยอด ที่ต้นมัน สำปะหลัง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ต้นมันสำปะหลังนั้นงอกดีขึ้น และหลังจาก นั้นความชื้นในแปลงนาข้าวจะทำให้ต้นมันสำปะหลังงอก ส่วนการใส่ปุ๋ยนั้น ในแปลงนาข้าวจะมีปุ๋ยตกค้างจากการทำนาปีอยู่ทำให้มันสำปะหลังนั้น ได้ปุ๋ย อย่างเต็มที่ ในพื้นที่ทำ 1 ไร่คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 3 ตัน หากเฉลี่ย เป็นเงินที่ขายในช่วงนี้ก็จะตกอยู่ไร่ละประมาณ 9,000 บาท สามารถสร้าง รายได้ให้กับเกษตรกรอย่างงาม”

ขณะที่เกษตรกรบ้านดอนกรูด ต.แะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เริ่ม เก็บถั่วฝักยาวส่งขายให้กับพ่อค้าที่ตลาดดอนแฉวน อ.ครบุรี ซึ่งเป็นตลาด กระจายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรแหล่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ที่กำลังต้องการผลผลิตถั่วฝักยาวแบบไม่อื่นในราคาสูง เนื่องจากตอนนี้ถั่วฝักยาวกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ทำให้ราคาขยับตัวสูงขึ้น ล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท

นายสมส่วน จันทร์ผกา เกษตรกรบ้านดอน กรูด กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งปีนี้ ตน ได้ทดลองใช้พื้นที่ประมาณ

มติชน

กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 20 มกราคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16750

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 112.91 Ad Value: 124,201

PRValue (x3): 372,603

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรโคราชสู้แล้ง! พลิกผืนนาปลูกพืชใช้น้ำน้อย โภชรายได้หลักแสนต่อไร่



1 ไร่เศษ ปลูกตัวฝักยาว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย อายุเพียง 45 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว และจากสภาพอากาศในช่วงนี้ที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวนาว ค่อนข้างเหมาะสมทำให้ตัวฝักยาวโตเร็วและให้ผลผลิตดีกว่าปกติ



ทั้งยังมีอายุการเก็บเกี่ยวได้นาน เนื่องจากตัวจะติดดอกออกฝักดีกว่าปกติ ซึ่งตัวฝักยาวแปลงนี้เก็บผลผลิตมาแล้วประมาณ 1 เดือน ได้ผลผลิตไปแล้วกว่า 4 ตัน และตอนนี้ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกเรื่อยๆ ในขณะที่ราคากำลังดีอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจอย่างมาก เพราะราคาที่คุ่มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ตอนนี้ตัวฝักยาวเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมจะใช้ปลูกทดแทนข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี

ในส่วนเกษตรกรบ้านใหม่สมบูรณ ด.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืช จากการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ปลูกมันสำปะหลังหรืออ้อย หันมาปลูกพืชอายุสั้น อย่างเช่น กะหล่ำปลี กันเป็นจำนวนมาก หลังจากมีผู้ทดลองปลูกแล้วได้ผลดี และยังมีตลาดใกล้เคียงอย่างตลาดดอนแฉวนเป็นจุดรับซื้อและกระจายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผักและผลไม้ อยู่ใกล้ๆ บ้านอีกด้วย จึงทำให้เกษตรกรไม่ต้องแบกรับภาระค่าขนส่งที่สูงมากนัก และความมั่นใจว่า ผลผลิตที่ออกมาจะมีผู้รับซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ล่าสุดตอนนี้มีเกษตรกรในบ้านใหม่สมบูรณ เปลี่ยนมาปลูกกะหล่ำปลีส่งจำหน่าย แทนการปลูกมันสำปะหลังและอ้อยแล้วกว่า 10 ราย แถมยังปลูกฝักอายุสั้นอื่นอีกกว่า 10 ชนิด เป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

นางพวงเพ็ญ ชโลมกลาง อายุ 42 ปี หนึ่งในเกษตรกรบ้านใหม่สมบูรณ กล่าวว่า มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 4 ไร่ ก่อนหน้านี้ปลูกมันสำปะหลังเป็นประจำทุกปี คุ่มทุนบ้างขาดทุนบ้าง เพราะราคามันสำปะหลังผันผวน อีกทั้งต้นทุนการเพาะปลูกก็เพิ่มขึ้นประจำ เก็บเกี่ยวได้เป็นรายปี ทำให้มีรายได้ไม่พอจุนเจือครอบครัว แต่มาในช่วงหลัง ได้ลงทุนเจาะน้ำบาดาล ทำให้มีน้ำใช้



ตลอดทั้งปี จึงเริ่มหาพืชอายุสั้นมาปลูกทดแทน เพราะเก็บเกี่ยวได้เร็ว ได้เงินไว อีกทั้งยังมีตลาดรับซื้ออยู่ใกล้บ้าน ไม่ต้องลงทุนค่าขนส่งมากนัก โดยตอนนี้ได้หันมาปลูกกะหล่ำปลีส่งขาย เพราะใช้ระยะเวลาเพาะปลูกเพียง 60 วันเท่านั้น สภาพอากาศตอนนี้กำลังเย็นสบาย ทำให้กะหล่ำปลีเจริญเติบโตดี ส่วนราคาก็เป็นที่น่าพอใจ อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 8-10 บาทที่หน้าสวน เพราะราคาที่คุ่มทุนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 6-7 บาท และหากช่วงไหนราคาดีก็จะพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 15 บาท ซึ่งเมื่อช่วงเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว ก็ปลูกกะหล่ำปลี 3 ไร่ ได้เงินกว่า 3 แสนบาทเลยทีเดียว

นายนิรุฒ ปิกกลาง ผู้ใหญ่บ้านใหม่สมบูรณ กล่าวว่า เดิมทีพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านแห่งนี้ จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างอ้อยและมันสำปะหลังเป็นหลัก แต่ในช่วงหลัง มีการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการเกษตรกันมาก

ขึ้น ประกอบกับมีการก่อตั้งตลาดดอนแควน ซึ่งเป็นตลาดรับซื้อผักผลไม้ และกระจายสินค้าการเกษตรท้องถิ่นขึ้น เกษตรกรจึงมีทางเลือกที่จะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เพราะการปลูกมันสำปะหลังและอ้อยนั้นต้องใช้ระยะเวลาเกือบ 1 ปี จึงจะเก็บเกี่ยวได้และไม่แน่นอน ต้นทุนก็สูงขึ้นทุกปี ดังนั้นพืชอายุสั้นอย่างผัก จึงเป็นที่สนใจและกำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะกะหล่ำปลี ตอนนี้เกษตรกรกำลังเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกต่อเนื่อง เพราะเป็นพืชที่ลงทุนไม่สูงมากนักหากเทียบกับรายได้ตอบแทน โดยต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณไร่ละ 7-8 พันบาท

“รายได้ในช่วงที่กะหล่ำปลีราคาสูงจะสูงกว่า 1 แสนบาทต่อไร่ ทำให้ตอนนี้มีเกษตรกรในหมู่บ้านหันมาปลูกกะหล่ำปลีกันเกือบ 10 รายแล้ว รวมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 30 ไร่”

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ



“เกษตรอัจฉริยะ” อย่าแค่พูดเอาเท่ 6 ประเด็นที่ต้องเขีนอย่างหนัก

“เกษตรอัจฉริยะ” ถูกพูดถึงกันมาหลายปี โดยในพุทธศตวรรษที่ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ก็วางเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะ” ไว้เป็นแผนย่อยของยุทธศาสตร์ด้านเกษตร

มีเป้าหมายและตัวชี้วัดในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565) คือ มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และ ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด

นอกจากนี้ หลังจากประเทศไทยเริ่มมีบริการสื่อสารไร้สายระบบ “5G” เมื่อต้นปี 2563 จึงทำให้การควบคุมทางไกลระบบอัตโนมัติต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า คำว่า “เกษตรอัจฉริยะ” ก็ถูกพูดถึงกันมากยิ่งขึ้น

แต่จนทุกวันนี้ ก็ยังไม่เห็นตัวเลขชี้ชัดออกมาว่า การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของไทย บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ในเรื่องนี้ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งได้นำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

สรุปได้ว่า ตามที่คณะกรรมการได้ศึกษาการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะในปี 2561 ถึง 2565 พบว่า ยังมีปัญหาใน 6 ประเด็นสำคัญและได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ประเด็นการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ยังมีอุปสรรคปัญหา ได้แก่
 - องค์ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรที่รองรับการทำเกษตรอัจฉริยะยังมีไม่เพียงพอ และไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่จะนำไปใช้งานได้
 - เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาแพง

ส่วนมากนำเข้จากต่างประเทศผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้งาน

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะจากภาครัฐอย่างเพียงพอ

จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรวิจัยพัฒนาระบบการผลิตที่ช้ออัจฉริยะสำหรับพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อรองรับการทำเกษตรอัจฉริยะขึ้นภายในประเทศ และสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรอัจฉริยะให้เพียงพอ

- 2) ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนา มีปัญหาอุปสรรคสำคัญ เช่น

- การทำแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

- เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่ใช้ในแปลงสาธิต/เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ และฟาร์มเกษตรอัจฉริยะมีราคาแพง เกษตรกรไม่สามารถลงทุนเองได้

- เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากอยู่ในวัยสูงอายุและไม่พร้อมจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรอย่างเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินการเกษตรอัจฉริยะได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ

- มีอุปสรรคในการขออนุญาตใช้โดรนพ่นสารขนาดใหญ่กว่า 25 กิโลกรัม เพื่อความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการทำเกษตรและขาดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้การใช้โดรนพ่นสารเคมีอย่างถูกต้อง

จึงควรมีการขยายผลแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะให้ครอบคลุมเรื่องการผลิตพืช ประมงและปศุสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมการทำ

ระบบฟาร์มอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารให้มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนการใช้โดรนเพื่อการเกษตร

แก้ไขนโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกร และเชิญชวนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ร่วมสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจรายเยาว์ด้านเกษตรอัจฉริยะ

3) ประเด็นการพัฒนาบุคลากร มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังขาดแคลนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยและนักพัฒนา ด้านเกษตรอัจฉริยะอย่างจริงจัง
- เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุส่งผลให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้หลากหลายสาขา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ
- เกษตรกรขาดแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะในการพัฒนาตนเองในพื้นที่

จึงควรพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมากขึ้น

รวมทั้งเลือกถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสูตร สหวิทยากรโดยผสมผสานระหว่างวิทยากรด้านการเกษตรอัจฉริยะและด้านอื่นๆ รวมถึงพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะทั้งด้านการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ

4. ประเด็นด้านงบประมาณและแหล่งทุน มีปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะไม่สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ มีการนำโครงการดำเนินงานปกติมาเสนอภายใต้กรอบแผนพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

อีกทั้งยังขาดงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรอัจฉริยะ

ทั้งนี้ จากข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในห้วง ปี 2561-2565 พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กรอบเกษตรอัจฉริยะ 15,716 ล้านบาท รวม 93 โครงการ เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อทำเกษตรอัจฉริยะอย่างแท้จริงเพียง จำนวน 592 ล้านบาท รวม 32 โครงการ หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.76 เท่านั้น

ในการจัดทำงบประมาณภาครัฐ จึงควรมีการตั้งกรอบวงเงินงบประมาณด้านเกษตรอัจฉริยะเป็นการเฉพาะในแต่ละปี และต่อเนื่องไปทุกปีตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ

รวมทั้งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์อย่างจริงจัง

สำหรับแหล่งทุนสำหรับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาหาแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกรเพื่อให้มีเครื่องจักรกล ใช้เพียงพอ

5) ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน มีปัญหาปัญหาอุปสรรค ได้แก่

- การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่การเกษตร
- สถานีตรวจวัดอากาศยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เพียงพอในการนำมาใช้คาดการณ์ สภาพอากาศ และยังมีปัญหาการกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ขาดการบูรณาการข้อมูล ทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้งาน
- การควบคุมความแม่นยำของตำแหน่ง (พิกัด) ในทางการ

เกษตรยังมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากโครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัดยังไม่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การควบคุมด้วยระบบนำทางต่างๆ รวมถึงการใช้โดรนจึงขาดความแม่นยำ

จึงควรสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเกษตรกระตุ้นการให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และควรร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบเครือข่ายโทรคมนาคมให้มีเสถียรภาพ

รวมถึงบูรณาการและบริหารจัดการสถานีตรวจวัดอากาศ และติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเพื่อความแม่นยำในการเก็บและประมวลผลข้อมูล ด้านภูมิอากาศสำหรับทำการเกษตรของประเทศ

อีกทั้งจัดทำฐานข้อมูลสภาวะแวดล้อม สภาพอากาศ ที่แม่นยำ และมีระบบถ่ายทอดสู่เกษตรกร รวมถึงใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียมอย่างจริงจัง

6) ประเด็นองค์กรบริหารงานด้านเกษตรอัจฉริยะ มีปัญหาอุปสรรค เกิดความซ้ำซ้อนของการทำงานของแต่ละหน่วยงาน และการกำหนดเป้าหมายการทำงานไม่สอดคล้องกันตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาด

จึงควรบูรณาการและกำหนดบทบาท รวมถึงแผนการทำงานด้านเกษตรอัจฉริยะของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาด

รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการสำหรับบริหารงานด้านเกษตรอัจฉริยะระดับประเทศ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทางแผนงาน และงบประมาณในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

และควรให้มีคณะกรรมการด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เพื่อกำกับดูแลการขับเคลื่อนงานเกษตรอัจฉริยะของประเทศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาที่ได้อภิปรายในที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา สรุปได้ว่า

การเกษตรอัจฉริยะต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีกำไรสูงสุดจากการทำการเกษตร

รวมทั้งต้องพิจารณามาตรการและแนวทางในการลดหนี้สินให้กับเกษตรกรอีกด้วย

รวมถึงควรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเข้าถึงการเกษตรอัจฉริยะโดยภาครัฐและภาคเอกชนต้องเข้ามาสนับสนุนทั้งเรื่องการให้การศึกษา การส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ และส่งเสริมด้านเงินทุน

นอกจากนี้ การเกษตรอัจฉริยะไม่เพียงแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีทำการเกษตรเท่านั้น แต่หมายความว่ามีการทำการเกษตรอย่างถูกต้องโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในทุกส่วน ซึ่งกรณีของการใช้โดรนเพื่อการเกษตรนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในเรื่องกฎระเบียบรวมทั้งการใช้เครื่องมือดังกล่าว ให้เกิดความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์แปลงเกษตรใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อม ■



ปี 2567 ภารกิจสร้างความมั่นคง ทางพลังงาน

เรื่องพลังงาน หลายคนอาจนึกถึงแค่เรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาก๊าซหุงต้ม และราคาค่าไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋า แต่อาจไม่ได้นึกถึงศักยภาพของแหล่งพลังงานในประเทศ เพราะอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้วแหล่งพลังงาน เช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งน้ำมันดิบนั้น ถือ

จุดกำเนิดที่ทำให้มีไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมันเชื้อเพลิง หรือพลังงานต่างๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแหล่งพลังงานที่ใช้กันอยู่ ถูกผลิตขึ้นมาใช้อย่างยาวนานหลายสิบปีแล้ว จนทำให้มีปริมาณสำรองลดลงเรื่อยๆ ประกอบกับมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น ตามการเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ และการรักษาระดับผลิตปิโตรเลียมให้ได้ปริมาณตามเป้าหมายและแผนที่

วางไว้ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเริ่มต้นสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมไปจนถึงขั้นตอนการผลิตจะใช้ระยะเวลายาวนานหลายปี ประกอบกับแหล่งปิโตรเลียม ทั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติ และแหล่งน้ำมันดิบในปัจจุบัน เกือบทั้งหมดเป็นแหล่งที่มีการผลิตขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานหลายสิบปี ทำให้ปริมาณสำรองลดน้อยลงทุกปี

ในปี 2567 จึงถือเป็นปีแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่ง ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยที่จะมีการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบ 25 ในแปลงพื้นที่บนบก ครอบคลุมพื้นที่ 9 แปลง บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แปลง และบริเวณพื้นที่ภาคกลางจำนวน 2 แปลง ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องรายละเอียดของการกำหนดพื้นที่สำหรับเปิดให้ยื่นขอสิทธิเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และขั้นตอนการยื่นคำขอเข้าใช้พื้นที่ให้มีความชัดเจน เช่น การดำเนินการกิจกรรมบนบกที่บางแปลงสัมปทานจำเป็นต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำการสำรวจหรือผลิตในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นิคมสร้างตนเอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้รองรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกหรือ Bidding round รอบ 25 ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีแผนจะเสนอรัฐบาลชุดนี้เพื่อดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างรายได้และกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันการเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลกับรัฐบาลประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องผลประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน หากการเจรจามีความคืบหน้า และมีแนวทางที่ชัดเจนก็จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ต่อไปได้ รวมถึงการเร่งติดตามการกำกับ

ดูแลการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
เอราวัณ ให้สามารถกลับมาผลิตในปริมาณ
ที่กำหนดได้ตามแผนงานโดยเร็วที่สุด
อีกทั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุน
ประเทศบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังต้องผลักดัน
การพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้
ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน
(CCUS) ซึ่งขณะนี้ มีโครงการนำร่องด้าน
การกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่แหล่งก๊าซ
ธรรมชาติอาทิตย์ ซึ่งจะต้องมีการกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้มีความชัดเจน
รวมทั้งการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการหามาตรการจูงใจด้าน
การค้าและการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดังกล่าว เพื่อให้การค้าดำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ในการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน แม้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วง
ทุกขั้นตอนได้ภายในเวลาเพียงปีเดียว
แต่หากสร้างความชัดเจน และกำหนด
ทิศทาง กรอบความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ จะช่วยให้การค้าเนิ
งงานในขั้นตอนต่างๆ สามารถเดินหน้า
โครงการต่างๆ ไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
สร้างความต่อเนื่องจากการผลิตปิโตรเลียม
ในอนาคต เพื่อเป็นพลังสำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้ ●

เอฟทีเอไทย-อียูรอบ 2 ถก 19 คณะ 22-26 ม.ค.

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) รอบที่ 2 วันที่ 22-26 มกราคม 2567 ณ กรุงเทพฯ โดยในระดับหัวหน้าคณะผู้แทน ตนจะเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย และนายคริสตอฟ ดีแนร์ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายอียู และจะมีการประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ 19 คณะ โดยทีมเจรจาฝ่ายไทยจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม

น.ส.โชติมากล่าวว่า การประชุมครอบคลุม 19 ประเด็นได้แก่ 1.การค้าสินค้า 2.กฎถิ่นกำเนิดสินค้า 3.พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4.มาตรการเยียวยาทางการค้า 5.มาตรการสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์ 6.อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 7.การค้าบริการและการลงทุน 8.การค้าดิจิทัล 9.ทรัพย์สินทางปัญญา 10.การแข่งขันและการอุดหนุน 11.การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 12.การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 13.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 14.รัฐวิสาหกิจ 15.พลังงานและวัตถุดิบ 16.ระบบอาหารที่ยั่งยืน 17.ความโปร่งใสและหลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ 18.การระงับข้อพิพาท และ 19.บทบัญญัติเบื้องต้น บทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติสุดท้าย บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันและชื่อยกเว้น

ทั้งนี้ 11 เดือนแรกปี 2566 การค้าระหว่างไทยกับอียู มีมูลค่ารวม 38,548 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 20,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 18,449 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



กรมวิชาการเกษตรเดินทางเยือนไทยเป็นผู้นำผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก ไฟเขียวห้องปฏิบัติการภาคเอกชนร่วมตรวจสอบศัตรูพืช



กรมวิชาการเกษตรเดินทางเยือนไทยเป็นผู้นำผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก ไฟเขียวห้องปฏิบัติการภาคเอกชนร่วมตรวจสอบศัตรูพืช ตั้งเป้าส่งออกเมล็ดพันธุ์กว่าหมื่นล้านบาทต่อปี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มรายได้ภาคการเกษตร เป็น 3 เท่าใน 4 ปี ด้วยกลยุทธ์ตลาดนำ-นวัตกรรมเสริม-เพิ่มรายได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งในการประชุม Asian Seed Congress ในปี 2022 กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมร่วมกับสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ได้ประกาศว่าประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก เพื่อผลักดันการส่งออกเมล็ดพันธุ์มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งการที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้ความสำคัญกับการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืช โดยให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการส่งออก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้น

ที่ผ่านมาการตรวจสอบเชื้อโรคพืชในพืช และผลิตผลพืชเพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้น ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เท่านั้น โดยในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวม 25 ประเทศ จำนวน 36,917.88 ตัน คิดมูลค่า 9,254.47 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดใน 3 ลำดับแรกได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ และเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบโรคพืชให้ห้องปฏิบัติการเอกชนหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะที่เป็นองค์การอารักขาพืชแห่งชาติ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่ กรมวิชาการเกษตร ได้ออก "ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืช สำหรับการส่งออก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565" ซึ่งกำหนดให้การตรวจสอบศัตรูพืชเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสามารถดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับความสามารถ ซึ่งขณะนี้ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับการยอมรับความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชโดยกรมวิชาการเกษตร และได้ออกหนังสือรับรองให้แล้ว 4 บริษัท คือ บริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ซิด เทสต์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และล่าสุดห้องปฏิบัติการของบริษัท อีสท์ เวสต์ ซิด จำกัด ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว

"การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชของเอกชน หรือหน่วยงานอื่นเป็นการอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าพืช หรือผลิตผลพืช ที่ส่งออกจากประเทศไทยปลอดจากศัตรูพืช และเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นระบบการรับรองสุขอนามัยพืชของไทย และต่อยอดให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และการค้าเมล็ดพันธุ์ของไทยเติบโตในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความรวดเร็วในการให้บริการตรวจสอบรับรองฯ จะช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันการค้าด้านเมล็ดพันธุ์พืชกับประเทศอื่น ๆ ด้วย" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ไชยาสั่งปศุสัตว์ฯ ชูเกษตรอัจฉริยะ

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ว่า ได้ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการเกษตร และหารือแนวทางการให้สถานศึกษาสร้างเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

โดย จ.เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกของสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ และมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีที่มีความพร้อมทั้งศูนย์การเรียนรู้ เครื่องมือ และมีบุคลากร นักเรียนนักศึกษาที่สนใจการทำเกษตรกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ต้องการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในการผลิตหลักสูตรทางด้านวิชาการและประสบการณ์จริงสำหรับรองรับอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.) ประสานการทำงาน

หนุนเกษตรกรอัจฉริยะ

นายวิชา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ว่าเพื่อหารือแนวทางการให้สถานศึกษาสร้างเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) รองรับการทำเกษตรสมัยใหม่ในอนาคต

โดย จ.เพชรบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางกักกันโรค เพื่อการส่งออกของสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งศูนย์การเรียนรู้ เครื่องมือ และมีบุคลากร นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจทำเกษตรกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ต้องการบูรณาการร่วมกันกับสถานศึกษาในการผลิตหลักสูตรทางด้านวิชาการและประสบการณ์จริง รองรับอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ประสานการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาอย่างเต็มที่

ดันสินค้าเกษตรท้องถิ่นสู่ตลาดโลก เศรษฐีชาวนเจ้าสัว

นำกลุ่มรวมมิตร-ซีอีโอดูงาน 4จุดเชียงใหม่-คิวหน้ายะลา 1มีค.แถลงชูไทยฮับการบิน สว.ยื่น98ข้อซักฟอกรัฐบาล พบชร.ปิดวุ่นลือป้อดวงมือ

‘เศรษฐี’คิกออฟหลักสูตร‘รวมมิตร’ นำบักธุรกิจ
ชั้นนำบินลัดฟ้าดูงานเชียงใหม่ ดึงศักยภาพเอกชน
ฮับเกษตรสินค้าเกษตรขยายช่องทางสู่ตลาดโลก
‘ภูมิธรรม’แย้มข้ามโลก ไม่หวั่น‘ส.ว.-ฝ่ายค้าน’
เปิดซักฟอก รม.เพิ่งบริหารงานแค่ 4 เดือน
ตอกย้ำผลงานอื้อ หวั่นไร้ประเด็นเปิดเผย
ส.ว.ได้ฤกษ์ยื่นอภิปราย ฮึมเดือดแน่

(อ่านต่อหน้า 13)

ต่อจากหน้า 1

ดันสินค้าเกษตร

นายกฯนำบักธุรกิจลุยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดแรกเยี่ยมชมโครงการ

ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล
บ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลน้ำ
แพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
ด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจุลพันธ์
อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
คลัง ม.ล.ชโยทิต กฤตการ ผู้แทนการค้าไทย
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ (ผ.ต.ร.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช
ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวน

กลาง (ผบช.ก.) พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์
แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้ฝึกอบรมการพัฒนาผู้
บริหารระดับสูง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ตร.) หลักสูตรรวมมิตร ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ภาคเอกชนรายใหญ่ บุคคลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและข้าราชการระดับสูง 115 คน อาทิ
1.พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้อำนวยการ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำ
ปีงบประมาณ 2567 และประธานกรรมการ
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(ทอท.) 2.นายอภิชาติ จุฑระกุล ประธาน
กรรมการ บริษัท แสนลิรี จำกัด (มหาชน)
3.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรม
สรรพสามิต 4.นายพงษ์ชัยจินดาสุข กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์
ซันวา (SANWA) 5.นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6.นายศุภชัย
วรอภิญาภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท
ธนสรไรซ์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการส่ง
ออกข้าว 7.นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด
(มหาชน) หรือ LOXLEY 8.นายวิทย์ รัตนการ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 9.นายกิตติพงศ์
กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
10.นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ
ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ซีอีโอปตท.-ซีพี-นายแบงก์ร่วม
11.นายธนวัฒน์ วิไลลักษณ์ กรรมการ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
12.นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 13.นายพุดมพงศ์
ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่



เยี่ยมชม - น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ร้านอาหารและขนมพื้นบ้านพึ่งงา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.ทับปุด จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 มกราคม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 14. นายอัยวัฒน์ ศรีวัฒน์ประภา CEO คิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ 15.นายคีโรดม ดวงรัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 16.นายโรจน์ฤทธิ์ เพหาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บลูออดบริวเวอรี่ จำกัด 17.นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกกร ประธานกรรมการฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 18.นายวิวัฒน์ เลหาพูนรังษิ 19.น.ส.จรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 19.นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทริเซนไทย เอเจนต์ ซีเอส จำกัด (มหาชน) 20.พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) 21.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 22.พล.ต.ต.ชัยชัย วงศ์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจ

ภูธรจังหวัดมุกดาหาร 23.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด 24.นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ นายกษัยคงใช้รถยนต์คันเดิมเป็นรถพลัสสวาเกน สีดำ ทะเบียน นก 9999 เชียงใหม่

ใช้กลไกเอกชนช่วยเกษตรกร

นายกรัชมณฑริกล่าว ว่า หัวใจสำคัญของการพานักธุรกิจภาคเอกชนมาร่วมเยี่ยมชมโครงการพระราชดำรินี้ เนื่องจากนายฯเห็นว่าภาคเอกชนมีเครื่องมือ มีเทคโนโลยี มีช่องทางการตลาดที่ดี ดังนั้น เกษตรกรรายย่อยและรายกลางที่อยู่ภายในโครงการพระราชดำรินี้ ยังเข้าไปถึงการตลาดและมีต้นทุนการผลิตที่สูง ภาคเอกชนเหล่านี้สามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและปรับปรุงคุณภาพให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเข้าถึงช่องทางการตลาดที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้

มากขึ้นและกว้างกว่าตลาดที่ขายอยู่ในปัจจุบัน “หัวใจสำคัญของการพากลุ่มธุรกิจมาดูโครงการพระราชดำรินี้ที่เชียงใหม่ในวันนี้ เกษตรกรผู้ผลิตต้องเข้าถึงปลายทาง ผู้ขายรายใหญ่ การเข้าถึงช่องทางการขายคือสิ่ง que เกษตรกรทุกท่านต้องการ ทางผู้ขายช่วยเหลือในเรื่องเทคโนโลยี ช่วยหาทางลดต้นทุนปรับปรุงคุณภาพ ขายของในราคาที่สูงขึ้นได้ เกษตรกรทั้งรายย่อยรายกลางจะได้พัฒนาได้ตรงจุด ซึ่งวันนี้จะไป 4 ที่ คือศูนย์พัฒนาไม้ดอกไม้ผลในโครงการพระราชดำรินบ้านไร่ ตลาดจริงใจ มาร์เก็ต เซ็นแมกวงอุดมธารา สนามกีฬา 700 ปี ผู้ขายรายใหญ่ต้องร่วมช่วยเกษตรกรตัวเล็ก” นายกษัยกล่าว

1มี.ค.ประกาศไทยฮับการบิน

นายเศรษฐากล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นการคิกออฟถือเป็นมิติใหม่ในการที่ประเทศไทยมีหลักสูตรดี ๆ เยอะมาก เชื่อว่ามีศักยภาพทำงานให้กับประเทศไทยเยอะ วันนี้พูดได้อย่างตรงไปตรงมาหลักสูตรรวมมิตรชื่อที่บอกแล้วรวมมิตร มาทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอยากให้เกิดกิจกรรมดี ๆ อย่างวันนี้ และนี่คือ

เป็นกิจกรรมแรกที่จัดคิกออฟที่แรก และจะไปอีกหลายที่ พบปะสังสรรค์ ส.ส.ในพื้นที่ หน่วยงานราชการ ถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายที่ดี ขออนุญาตบ้างจริงๆ แล้วหลายคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนเป็นคนที่มีฐานะดี ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนประชาชน วันนี้เป็นนักการเมืองแล้วต้องการโอกาสจากพวกท่าน ในฐานะที่เป็นนักการเมืองไม่ได้มาพูดคำหวานอย่างเดียวก็ต้องให้กำลังใจ และทำงานให้เป็นรูปธรรม ฉะนั้น หลักสูตรรวมมิตรจะเป็นหลักสูตรแรกที่เข้ามาตรงนี้ สิ่งที่มีค่าที่สุดของทุกท่านไม่ใช่เงิน เวลา การที่บุคคลสำคัญมานั่งรวมในห้องเล็กๆ นี่เป็นนิมิตหมายอันดีในการให้กำลังใจอาจารย์ ในการทำโครงการดีๆ ขอให้อาจารย์มั่นใจว่า จะทำกันต่อไป ส่วนรายละเอียดของโครงการ คงไม่ต้องพูดถึง วิถีโอทีที่เปิดให้ชมหากถามในแง่การตลาดพวกเราที่เป็นนักธุรกิจตรงนี้ต้องเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดี แต่การนำเสนอขายดอกไม้ ดูแล้วเมซิ่งตื่นเต้น ส่วนด้านการบิน เป็นเรื่องสำคัญ การจะอัพเกรดของดีในประเทศไทย ถือเป็นวาระแห่งชาติ และในวันที่ 1 เดือน มีนาคม จะประกาศครั้งใหญ่ให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

เดินทางรบ.-กลุ่มรวมมิตร

นายกรัฐมนตรีกล่าว ว่า ส่วนเรื่องของงบประมาณรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ ถ้าพูดจริงๆ จะเอาเงินของรัฐบาลมีหน้าที่ดูแล ดังนั้น เคพีไอ (KPI) เป็นเรื่องสำคัญ ขอนำเสนอ มิติใหม่ โดยอยากให้สำนักนายกมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้วิสัยทัศน์ไปแล้วจะได้อะไรบ้าง อยากให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย เชื่อว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในหลายๆ เรื่อง ที่จะพัฒนาไปต่อไป ขอบคุณกลุ่มรวมมิตรทุกท่านที่มา การที่สละเวลามาร่วมนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นภารกิจเริ่มต้นที่ดีระหว่างรัฐบาลและกลุ่มรวมมิตร ที่มาจังหวัดเชียงใหม่ คราวต่อไปหากไปจังหวัดยะลา ขอให้ห้องเป็นแบบนี้น้ำบ้าง

จากนั้นนายกฯเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร จากข้าว อ้อย เห็ด ผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดล และผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ จากพัฒนา

ชุมชนอำเภอต๋อยสะเกิด น้ำผึ้งจากดอกกาแพ จากกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านปางจำปี น้ำผึ้งจากดอกไม้ธรรมชาติจากกลุ่มเลี้ยงผึ้งปางกำแพงหินจางไบไม้ จากศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง ผลิตภัณฑ์เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้รับมอบหัวพันธุ์ทุ้มมา (ดอกกระเจียว) เป็นที่ระลึก

ตลาดจริงใจ-ชวนเที่ยวไทย

ต่อมา นายเศรษฐา นำคณะนักธุรกิจภาคเอกชน เยี่ยมชมตลาดจริงใจ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตลาดเอกชนที่นำสินค้าชุมชนและเกษตรกรที่กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาให้การสนับสนุนมาขายโดยตรงให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งสินค้าเกษตรเช่นผักผลไม้และสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้านที่มีรายได้น้อย และไม่มีช่องทางในการจำหน่าย เช่น ผักปลอดสารพิษ กาแฟ เสื้อผ้าที่ผลิต หรือถักทอ จากกลุ่มแม่บ้าน บนพื้นที่สูง

โดยประชาชนได้มอบดอกกุหลาบสีแดงพร้อมสติ๊กเกอร์ข้อความ “รักนายกเศรษฐา” ทั้งนี้ นายกฯได้เดินเยี่ยมชมร้านขายสินค้าต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และร้านกาแฟ รวมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาเมล็ดกาแฟที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลจากสำนักนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกเมล็ดกาแฟถึง 250,000 ไร่ และมียอดส่งออกกาแฟเป็นอันดับ 8 ของโลก รวมทั้งยังได้ร่วมชิมกาแฟจากร้าน Mix Kaffe ซึ่งเป็น 1 ในร้านกาแฟจากผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมออกงาน Chiang Mai Coffee Week ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2567 ที่ตลาดจริงใจ

ทั้งนี้ จากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 ตลาดจริงใจสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้กว่า 295 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจขอถ่ายรูป และทักทายนายกฯ ซึ่งนายกฯได้เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีของดีอีกมาก การพานักธุรกิจลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้ต้องการเงินจากพวกท่าน แต่สิ่งที่เขาต้องการคือ Love and Attention (ความรักและความเอาใจใส่) จากทุกท่านในที่นี้

ขอช่วยแหล่งทุน-อย.รับรอง

ต่อมาที่อาคารเนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กกออดมธารา อ.ต๋อยสะเกิด จ.เชียงใหม่ นายเศรษฐา เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริ โดยมีผู้เรียนหลักสูตรรวมมิตร และมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย จากนั้นนายกฯ เยี่ยมชมการแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปของกลุ่มรวมมิตรกับเกษตรกรชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์การเกษตรมาแปรรูป อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภท กระเทียม มะม่วง ผักกาดเขียว ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทอ้อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทเห็ดผสมไมโคร กบนา เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเวิร์กช็อปนายกฯได้รับการร้องขอจากชุมชนและตัวแทนกลุ่มรวมมิตรว่า สิ่งที่ดีชัดตอนนี้คือเรื่องของแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคเรื่องขั้นตอนขอใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) ทำให้การตลาดยังมีปัญหาในเรื่องของมาตรฐาน ทำให้เกิดปัญหาในการนำผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่ความจริงชุมชนมีสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จนบางครั้งต้องเสียโอกาสให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนายกฯ ได้รับปากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งบูรณาการ พร้อมยอมรับว่าในเรื่องของ อย.มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องขั้นตอนต่างๆ ส่วนเรื่องแหล่งเงินทุน ได้มอบหมาย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังดูแล และจะมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เข้ามาดูแลในเรื่องการหาแหล่งเงินทุนให้

ลุยต่อยอดเปิดตลาดโลก

จากนั้นนายเศรษฐาแถลงว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ขอใช้คำว่าสังคมไทยเลยก็ได้ เป็นแนวคิดของรัฐบาลนี้ร่วมกับผู้อำนวยการหลักสูตรรวมมิตร ได้มาร่วมมือกันในวันนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและช่วยเหลือสินค้าในโครงการพระราชดำริ ต้องขอขอบคุณตอนที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารจัดการประเทศได้มาเยี่ยมชมโครงการห้วยฮ่องไคร้ มากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเห็นศักยภาพของโครงการพระราชดำริว่าสามารถที่จะต่อยอดทำอะไรได้อีกเยอะ เป็นโครงการที่ดีแต่ยังขาดทำการตลาด

พอดีผู้อำนวยการหลักสูตรรวมมิตรได้เชิญไปพูดที่หลักสูตร ก็บอกว่าได้แต่ขอให้ตนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปด้วย จึงได้เรียนเชิญคณะนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งหลายได้สละเวลา ให้มาลงพื้นที่พระราชดำริให้มาเข้าใจและศึกษาปรัชญาในการทำโครงการพระราชดำริ และเข้าใจความต้องการของประชาชนหลายๆ ท่านที่ประสบปัญหาอยู่ และยังไม่สามารถไปถึงศักยภาพที่สามารถไปได้ วันนี้จึงได้มาพูดคุยกัน ทางนักศึกษารวมมิตรก็มาทำเวิร์กช็อปและหาทางออกให้กับพี่น้องที่ทำการค้าขายทางด้านสินค้าเกษตรได้เยอะมาก ฉะนั้นที่ยืนอยู่บนเวทีนี้เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดโลกให้กับประชาชนทุกคนได้ ดังนั้นต้องขอบคุณข้าราชการทุกท่าน ผู้อำนวยการนักเรียนร่วมมิตรทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในวันนี้

นำถกกรม.สัญญาฯระนอง23ม.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 09.30 น. วันที่ 22 มกราคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานระนอง ต.ราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อติดตามประเด็นการค้าผ่านแดน แรงงานข้ามชาติ พิธีการศุลกากร และประมง และพบปะผู้แทนชาวประมงในการแก้ไขปัญหา IUU ที่ท่าเรือระนอง-เกาะสอง จากนั้นลงพื้นที่ติดตามโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเล อ่าวไทย-อันดามัน (Land Bridge ชุมพร-ระนอง) ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และวันที่ 23 มกราคม นายฯจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (กรม.สัญญาฯ) ที่หอประชุมคชบุรีเจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

ภูมิธรรมแย้เรื่องชกฟอก

ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นชกฟอกรัฐบาลว่า ไม่กังวลมีแต่เป็นห่วงรัฐบาลทำงานมาเกือบ 4 เดือน โดยทั้งงบประมาณยังไม่ออก แต่สามารถสร้างฐานของการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากพอสมควร จึง

เป็นห่วงว่าจะหาประเด็นมาชกฟอกได้ยาก แต่ถือว่าการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ขอให้มาทำการเมืองใหม่ด้วยกัน ดังนั้น มีสิ่งใดที่อยากจะแนะนำรัฐบาลขอให้บอกมา รัฐบาลพร้อมที่จะทำงานและนำไปแก้ไขปัญหา ไม่ว่าในช่วงปี 2567 จะมีทั้งการชกฟอกรัฐบาลจาก ส.ส.และ ส.ว. รวมถึงการพิจารณากฎหมายและอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานรัฐบาล เพราะหน้าที่ของสภามีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญ

“จริงๆ หากสภาฯยัน คอยดูแล ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะเกิดประโยชน์ ช่วยดูแลตรงไหนยังบกพร่องหรือยังขยับไม่ได้เพียงพอ ไม่ใช่ใช้เกมในสภามาคอยตีรวน จะทำให้เสียเวลาที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายภูมิธรรมกล่าว

ไม่กังวล-พร้อมแจงส.ว.

นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ส่วนการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 153 ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามปรัชญาคือ การอภิปรายเพื่อเป็นข้อแนะนำ คราวนี้ก็มักจะเป็นข้อคิดเห็นที่ไปพบอะไรมา แต่หากจะอภิปรายประเด็นหลักๆ ประชาชนจะตัดสินใจเองว่ารัฐบาลเข้ามาทำงานได้ไม่นาน แล้วจะอภิปรายกันแบบเอาเป็นเอาตาย ก็ไม่มีเหตุที่เพียงพอ และหากชี้ว่าตรงนี้ควรทำอะไร รัฐบาลจะได้ชี้แจงจุดที่เห็นต่างอยู่ตรงไหน จะเกิดประโยชน์ การถกเถียงทำให้เกิดสติปัญญา ทั้งนี้พร้อมที่จะชี้แจงในสภา และไม่มีสิ่งใดที่น่ากังวลใจ ถ้ามีข้อคิดเห็นก็ยินดี เพราะจะได้ช่วยกันดู ถ้าดูแล้วว่ายังขาดตกบกพร่องตรงใดจะชี้แจง และถ้าอภิปรายแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะอภิปรายเป็นฝ่ายโต้แย้งตลอด จะอภิปรายสนับสนุนก็ได้ หากเห็นว่ารัฐบาลทำได้ดี

ชี้ประชามติยังไม่เข้าครม.

นายภูมิธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้คณะกรรมการยังไม่ส่งเนื้อหาแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการทำประชามติให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา แต่ไม่ได้ติดปัญหา โดยก่อนที่ตนจะเดินทางไปต่างประเทศ

ทางสำนักนายกฯ โดยปลัดสำนักนายกฯได้ทำข้อสรุปต่างๆ และนำมาส่งที่โต๊ะตนแล้ว แต่หลังจากกลับจากต่างประเทศตนจะไปพิจารณาในรายละเอียด หากไม่มีอะไรแก้ไขแล้ว จึงจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ซึ่งคิดว่าจะไปได้เร็ว

“มองว่าไม่น่าจะเสนอเข้าสู่ ครม.ทันในสัปดาห์ที่จะไปประชุม ครม.สัญญาฯที่ จ.ระนอง เพราะผมยังไม่ได้ดู แต่หากจะเลื่อนออกไปอีก 1 สัปดาห์ ก็จะไม่กระทบกับไทม์ไลน์ที่มีอยู่และไม่มีปัญหา เพราะสามารถทำให้ยื่นหรือสั้นในช่วงอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ นายกฯยังไม่ได้เห็นเนื้อหาเพราะตนต้องเป็นคนดูก่อน” นายภูมิธรรมกล่าว

พปชร.ปิดบักปัดดวงมือการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อบางรายว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีแนวโน้มจะวางมือทางการเมือง เตรียมอำลาตำแหน่งในรัฐบาลนั้น จากการตรวจสอบไปยังแหล่งข่าวระดับสูงในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยืนยันว่าเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด เนื่องจาก พล.ต.อ.พัชรวาทยังทำหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร จนทำให้เบื่อนหายหรือท้อแท้

แหล่งข่าวในพรรค พปชร.ยืนยันว่า อีกเหตุผลสำคัญเนื่องจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. ยังขอทำงานแค่เป็นผู้นำพรรค ไม่ขอเข้าไปมีตำแหน่งในรัฐบาลยิ่งทำให้ พล.ต.อ.พัชรวาทต้องทำงานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีว่าการ ทส.ต่อไป อีกทั้ง พล.ต.อ.พัชรวาทยังคงสนุกกับงานด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเดินทางไปตามปัญหาไฟป่า ปัญหาฝุ่นควันพิษในภาคเหนือ ดูงานกรมอุทยานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความคิดอยากวางมือแต่อย่างใด รวมทั้งสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงมาก ชาวที่ออกมาเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น

ส.ว.ยื่นญัตติถกรบ.22ม.ค.

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยื่นญัตติอภิปรายรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ว่า มี ส.ว.เข้าชื่อในญัตติ 98 คน รอเพียงขั้นตอนการยื่นญัตติต่อประธานวุฒิสภา จากนั้น

จะประสานงานไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ กำหนดความพร้อมวันเวลาที่จะเปิดอภิปราย ส่วนประเด็นที่จะอภิปรายนั้น มีทั้งเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม แก่รัฐธรรมนูญ โครงการดิจิทัลวอลเล็ต และเรื่องการควบคุมตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะยื่นอภิปรายได้ช่วงใด นายกิตติศักดิ์กล่าวว่า สภาน่าจะรับญัตติในวัน

ที่ 22 มกราคม จากนั้นประธานวุฒิสภา จะส่งหนังสือไปยังรัฐบาลโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะกำหนดให้อภิปรายวันไหน เมื่อถามว่าการอภิปรายครั้งนี้จะดุเดือดหรือไม่ นายกิตติศักดิ์กล่าวว่า ขอให้ติดตาม แต่คิดว่าไม่มีอะไรดุเดือดเท่ากับการอภิปรายของ ส.ว.แล้ว

กกด.ปิดอบที่มาเงินดิจิทัล

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ความเห็นว่าแหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไป โดยการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาทว่า ทราบเพียงแต่ในข่าว กกด.ต้องทำไปตามกฎหมายก่อนการหาเสียง โครงการลักษณะนี้มีกว่า 756 โครงการ งบประมาณรวม 70 ล้านล้านบาท ขณะนั้นดูเพียงว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ อาทิ สัญญาว่าจะให้ หรือเข้าช่วยเหลือหลวงหรือไม่ โดยจะพิจารณาว่าใช้งบประมาณแผ่นดินหรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะทำหรือไม่ แต่ไม่ได้พิจารณาว่าดีไม่ดี เพราะเป็นเรื่องของประชาชน พรรคให้ข้อมูลกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว กกด.จะพิจารณาเพียงข้อกฎหมาย

นายแสวงกล่าวอีกว่า ไม่สามารถตอบได้ว่าแหล่งที่มาของเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผิดจากที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ เพราะในชั้นการพิจารณาของ กกด. จะพิจารณาเพียงการใช้เงินจากที่ใด แหล่งเงินมาจากไหน สิ่งที่ทำอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ แต่เมื่อมีคนมาร้อง ต้องพิจารณาว่าอำนาจของ กกด.กฎหมายให้อำนาจแค่ไหน เมื่อถามว่า กกด.จะส่งความเห็นไปยังรัฐบาลหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า กกด.ไม่มีหน้าที่วินิจฉัยหรือให้ความเห็น ต้องมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายแล้วจะวินิจฉัย ไม่สามารถให้ความเห็นก่อนได้

เกษตรวันนี้.....● นายกะหล่ำ แห่งมูลค่า 100,000 บาท จาก ตลาด
ปลีขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จันทร์ บำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงเกษตร
จิรา ยุ่งยั้ง นักวิชาการส่งเสริม และสหกรณ์.....● มี “ประยูร
การเกษตรชำนาญการ กรม อีสกุล” ปลัดกระทรวง
ส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับ เกษตรและสหกรณ์ เป็น
รางวัลรางวัลที่ 1 ทองคำ ประธานในการมอบรางวัล
แห่ง มูลค่า 500,000 บาท โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน
และ นายเต็มศักดิ์ คงสำราญ รองปลัดกระทรวงเกษตร
นักวิชาการประมงชำนาญการ และสหกรณ์ น.ส.ภัทราภรณ์
กรมประมง น.ส.สุภาภรณ์ ชัย โสเจยยะ รองปลัดกระทรวง
พรศิริ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เกษตรและสหกรณ์ น.ส.นันทิชา วรรณ
กรมวิชาการเกษตร น.ส.พรกมล เจริญสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
บุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรม สหกรณ์ เป็นสักขีพยาน.....●
ปลูสัตว์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่ 2 ทองคำ นายกะหล่ำปลี





หน้าหลัก / การเมือง / ในสถานการณ์

"กระทรวงเกษตรฯ"ชูความสำเร็จ เกษตรกร-ปชช. ร่วมกิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย 76 จังหวัด ยกกระตักการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2567 10:12 ปรับปรุง: 20 ม.ค. 2567 10:12 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(20 ม.ค.)น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรจัดกิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย 76 จังหวัด 76 โมเดล ทางจังหวัดภาคใต้ตอนบน ยกกระตักรายได้ภาคการเกษตร เช่น การผลิตทุเรียนนอกฤดู เสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง รวมถึงการขุดล้อมต้นทุเรียน เพื่อลดระยะเวลาการให้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ใหม่ และการขยายพันธุ์กล้วยหอมทอง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้เสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า โดยกิจกรรมการจัดงานดังกล่าว ได้รับผลตอบรับจากเกษตรกรจำนวนมาก ที่สนใจการขยายผลโครงการดีๆ ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้สูง มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกัน โดย ร.อ.ธรรมนัส มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อที่จะนำไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สามารถยกระดับรายได้ภาคการเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 3 เท่า ภายใน 4 และจะต้องขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ และเห็นผลเป็นประจักษ์ภายใน 100 วัน

"โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดในการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าเกษตรของตนเอง โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลในเชิงประจักษ์ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเสริมศักยภาพเกษตรกร โดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา"น.ส.เกณิกา กล่าว



📅 20 ม.ค. 2567 10:36 น.

เกษตร วิชชาการเกษตรไทยรัฐออนไลน์

ชาวดีประมงพื้นบ้าน เปิดให้ขอใบรับรอง ไปลงทะเบียนเข้าระบบกับเจ้าท่าใน 90 วัน

กรมประมงเปิดให้ ขอนหนังสือรับรองเพื่อนำไปขอขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน (ใหม่) กับกรมเจ้าท่า เริ่มตั้งแต่ 17 ม.ค.-15 เม.ย. 67 ที่สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล เพื่อให้เข้าสู่ระบบถูกต้อง มีกฎหมายคุ้มครอง ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เห็นชอบให้กรมประมงเร่งดำเนินการออกหนังสือรับรองให้กับชาวประมงพื้นบ้าน สำหรับรายที่ยังมีการตกหล่นไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไปตั้งแต่คราวก่อน ซึ่งช่วยให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่ขณะนี้มียูประมาณ 12,000 ลำ ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้ สิทธิการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มที่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



รองอธิบดีกรมประมงฯ กล่าวต่อว่า การเร่งผลักดันให้เกิดการนำเรือประมงพื้นบ้านเรือประมงขนาดเล็ก เข้าสู่ระบบ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านได้รับสิทธิ์จากการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มที่ อาทิ การช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติฯ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับความมั่นคงของวิถีการประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งหากมีการนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ จะมีผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น 84,000 ตัน/ปี รวมมูลค่าปีละกว่า 8,232 ล้านบาท



นายบัญชา กล่าวอีกว่า ดังนั้น กรมประมงจึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.

2567 โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านยื่นขอหนังสือรับรองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 15 เมษายน 2567 ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอท้องที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือ ยื่นผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่าต่อไปได้ โดยใช้ได้ในกรณีการจดทะเบียนเรือประมง ที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส และยังไม่มียะเบียนเรือไทย หรือเพื่อทดแทนเรือประมงลำเดิมที่ชำรุด สูญหาย อับปาง



สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทำการประมง ตามมาตรา 39 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เช่น ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาว่ากระทำ

ความผิดตามกฎหมายประมงยังไม่พ้น 5 ปี หรือไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบ
อนุญาตทำการประมง เป็นต้น

3. ไม่เป็นเจ้าของเรือประมงลำอื่นที่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนเรือประมง

4. ต้องมีเรือประมงพื้นบ้านอยู่ในครอบครองอยู่แล้ว ณ วันยื่นคำขอ

เอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง มีดังนี้

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. กรณีมอบอำนาจ : หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของ
ผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

3. กรณีผู้ยื่นขอหนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ : หนังสือยินยอมจากผู้แทนโดย
ชอบธรรมหรือผู้ปกครอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม

4. ภาพถ่ายเรือประมง (ปัจจุบัน) จำนวน 2 รูป คือ ภาพเรือเต็มลำด้านซ้าย 1 รูป
และภาพเรือเต็มลำด้านขวา 1 รูป



รองอธิบดีกรมประมงฯ กล่าวด้วยว่า นับเป็นโอกาสอันดีของชาวประมงพื้นบ้านที่จะได้เข้ามาอยู่ในระบบการประมงของไทยอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้รับสิทธิการให้ความช่วยเหลืออันพึงจะได้จากทางภาครัฐ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านรีบมาดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองฯ และนำไปขอขึ้นทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่าให้เรียบร้อย

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทร. 02-561-2341, 082-649-7981, 064-695-3360 หรือ Line : คลินิกประสานงานการขอรับใบอนุญาตทำการประมง, สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอที่มีอาณาเขตติดทะเล.

MATICHON ONLINE

เมฆออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

หน้าแรก - ข่าวเด่น - ข่าวเกษตร



มีสารคดี

ก.เกษตรฯ ผุด 'ยูวเกษตรกรเงินบาทแรกของแผ่นดิน' ดันลูกหลานไทยยุคใหม่ ทำปศุสัตว์จับเงินล้าน ดันไทยสู่ครัวโลก

วันที่ 21 มกราคม 2567 - 08:53 น.



รัตเกล้า เผย ก.เกษตรฯ พนักพันธมิตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ ผุดโครงการ 'ยุวเกษตรกรเงินบาทแรกของแผ่นดิน' มุ่งเป้าพัฒนาลูกหลานไทยยุคใหม่ ทำปศุสัตว์จับเงินล้าน ดันไทยสู่ระดับโลก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นางรัตเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนทุกภาคส่วนให้ประเทศไทย พัฒนาไปสู่การเป็นครัวของโลก หรือแหล่งผลิตอาหารครบวงจรได้อย่างแท้จริง ด้วยความร่วมมือจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยจังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยจังหวัดภาคเหนือ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้รู้ด้านการเกษตรยุคใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปศุสัตว์ พัฒนาสู่การเป็น "ยุวเกษตรกรเงินบาทแรกของแผ่นดิน" ทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนให้หลุดพ้นความยากจนสู่เป้าหมายการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลกได้ด้วยการทำปศุสัตว์

นางรัตเกล้า กล่าวอีกว่า นายอนุชา ได้ขับเคลื่อนแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวคิด "เงินบาทแรกของแผ่นดิน" คือ เงินจากน้ำ จากภาคประมง /เงินจากดิน จากสวนไร่นา และเงินจากหญ้า จากภาคปศุสัตว์ ซึ่งถือว่ามีผลสำคัญ เพราะเกษตรกรเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ ที่จะสามารถเพิ่มตัวเลข GDP ให้เติบโตขึ้นได้

'ธรรมนัส'คุมชุดพญานาคราช ลุยปราบสินค้าเกษตรนำเข้าผิดก.ม.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดปฏิบัติการพิเศษ “พญานาคราช” ป้องกันและปราบปราม สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ที่ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยภายในงานมีการมอบธง และปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการพิเศษ 4 ชุด ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าประมง ตั้งแต่การเอกซเรย์ตู้สินค้าประมงนำเข้า เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบสินค้าภายใน ตู้ และการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ตรวจสอบ สินค้าประมงนำเข้า ตลอดจนนำเสนอ นิทรรศการกระบวนการตรวจสินค้า เกษตรนำเข้า

ด้านนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ได้บูรณาการ ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่ง ออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ทั้ง ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และกำหนด

นโยบาย แนวทาง มาตรการในการจับ เคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้า สินค้าเกษตรผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ชุดปฏิบัติการพญานาคราช จะเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม จับกุมผู้ลักลอบนำ เข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เสริมทัพ ความเข้มแข็งให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษ (เดิม) ของกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และรายงานผลต่อ รมว.เกษตรฯ

สำหรับมาตรการตรวจสอบนำ เข้าสินค้า จะเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำ แข็งแรงที่นำเข้าจากประเทศเสี่ยงสูง 100% (จากเดิม 30%) โดยกำหนดไว้ 2 แนวทาง รวมถึงประสานกรมสอบสวน คดีพิเศษ และ ปปง.เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล พร้อมสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายและมาตรฐาน การปฏิบัติงาน หากพบเจ้าหน้าที่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด กรมประมง จะลงโทษทางวินัยอย่างถึงที่สุด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิงบันเทิง



'ไชยา'ลุยชุมพร-ประจวบฯ ดันผู้ประกอบการส่งออกสินค้าปศุสัตว์

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567, 22.05 น.

 Tag: [สินค้าฮาลาล](#) [สินค้าปศุสัตว์](#) [ไชยา พรหมา](#) [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์](#) [ผู้ประกอบการ](#) [ส่งออก](#)
[f share](#) [Twitter](#) [LINE Share](#)


'ไชยา'ลุยชุมพร-ประจวบฯ ดันผู้ประกอบการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ดึงเป้าตลาดสินค้าฮาลาลกำลังซบซึ้ง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงงานแปรรูปโคฮาลาล ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตร พร้อมด้วย นายวรวัฒน์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับในพื้นที่ สำหรับวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและหารือแนวทางขับเคลื่อนการค้าเนินงานของโรงงานแปรรูปโคฮาลาลที่ได้รับมาตรฐานสากล และมีศักยภาพในการส่งออกให้สามารถรับซื้อโคเนื้อของเกษตรกรส่งจำหน่ายตลาดสู่ต่างประเทศได้

โดย นายโซยา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพ โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งการที่มีเอกชนมาสัมปทานดำเนินการโรงงานแปรรูปโคฮาลาลบนพื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ และปรับปรุงโรงงานให้มีมาตรฐานสากล มีศักยภาพการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เป็นการจุดประกายให้นักธุรกิจรายอื่น สนใจทำการตลาดสินค้าฮาลาลส่งออก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงานฯ ให้สามารถรับซื้อสินค้าของเกษตรกรไปแปรรูปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีรายได้มากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น นายโซยา ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของท่าเรือในการเตรียมความพร้อมส่งออกโคมีชีวิต จำนวน 2,000 ตัว ไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานสากล มีความพร้อมรองรับจำนวนโคมีชีวิตด้วยพื้นที่กว้างขนาด 670 ไร่ รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าเกษตรทางเรือไปประเทศคู่ค้า สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงได้จากการเชื่อมระบบขนส่งต่อเนื่องสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าสู่ประเทศพม่าและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ (BIMSTEC) รวมถึงลงไปยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่ง กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ส่งออก และกลไกตลาดกลับสู่วงจรปกติ อีกทั้งช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตต่อไป

- 006











'อนุชา'ยกระดับสะพานปลา มุ่งเป้าผู้นำสินค้าสัตว์น้ำตลาดโลก

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา (อสป.) โดยมี นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผอ.องค์การสะพานปลา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ที่สะพานปลากรุงเทพ เขตสาทร ททม.ว่าได้เร่งแก้กฎหมายและการบังคับใช้ให้เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทางทะเลอย่างยั่งยืน การพลิกฟื้นอุตสาหกรรมประมงไทยให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ

นายอนุชา กล่าวต่อว่า เป้าหมายเชิงรุกของ อสป.คือ โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสัตว์น้ำแปรรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ต่ออาชีพประมงและธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านและศูนย์จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน (อัตลักษณ์พื้นถิ่น) ยก



ยกระดับ : นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมองค์การสะพานปลา (อสป.) โดยเร่งแก้กฎหมายและการบังคับใช้ให้เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทางทะเล พลิกฟื้นอุตสาหกรรมประมงไทยให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ ตั้งเป้าเป็นผู้นำสินค้าสัตว์น้ำในตลาดโลก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15605

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 50.16

Ad Value: 62,700

PRValue (x3): 188,100

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อนุชา'ยกระดับสะพานปลา มุ่งเป้าผู้นำสินค้าสัตว์น้ำตลาดโลก

ระดับชาวประมงพื้นบ้าน ฐานแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต (Productivity) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัย พัฒนาการเกษตรคุณภาพให้มีมูลค่าสูง ยกกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง

นอกจากนี้ ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมง อสป.ได้ขยายบทบาทการดำเนินงาน ทั้งการให้สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง และให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมงชุมชนประมง เพื่อส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง เป็นต้น ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมงได้แก่ โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปให้กับกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) และปัจจุบันยังคงดำเนินงานโครงการจัดซื้อสินค้าสัตว์น้ำส่งสำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา และจุดตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันการใช้สารปนเปื้อนต่างๆ รวมถึงปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงของ อสป.ให้ได้มาตรฐานช่วยในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ตั้งเป้าเป็นผู้นำสินค้าสัตว์น้ำในตลาดโลก

สำหรับแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในปี 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และขยายช่องทางในธุรกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงทางอาชีพ และยุทธศาสตร์ 4 การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตู้ฉักที่ทันสมัย

รองปลัดฯถกคกก.แก้ปัญหาสมัชชาฯ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2566 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนเป็น 69 กรณี ได้แก่ กรณีปัญหา เป็นกรณีเร่งด่วน 21 เรื่อง กรณีใช้กลไก แก้ไขปัญหาในรูปแบบคณะกรรมการ 23 เรื่อง และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเสนอ ต่อ ครม.25 เรื่อง ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

แล้ว 2.ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน 7 คณะ

3.ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ กรณีปัญหาที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการกำกับและติดตามการ แก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน 28 เรื่อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนตามหน้าที่และอำนาจ และรายงาน ให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก 1 เดือน 4.ที่ประชุม พิจารณาและให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการ ปฏิบัติงาน 9 คณะ และ 5.ที่ประชุม พิจารณาและเห็นชอบ บันทึกรายงาน

การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ สมาชิกสมัชชาคนจนที่อาศัยหรือ ทำกินในที่ดินของรัฐทุกประเภทใน ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหา โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อ แจ้งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดรับทราบพื้นที่ ตามกรณีปัญหาที่ต้องการบรรเทาความ เดือดร้อนในแต่ละกรณีปัญหาทั้ง 17 พื้นที่ และพิจารณาประสานการบูรณาการ แก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มาตรการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของสมัชชาคนจน

TRADE**Talk**

tradetalk@bangkokpost.co.th, tradetalkpost@gmail.com



FAO Director-General visits ASEAN's largest agricultural market, Talaad Thai: Qu Dongyu, Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and Pisan Pongsapitch, Secretary-General of the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS), explored Talaad Thai, ASEAN's largest agricultural wholesale market, discussing and touring its extensive facilities, including the Seasonal Fruit and Vegetable Markets, and the quality control laboratory.

เกษตรวันนี้.....● นายกะหล่ำ แห่งมูลค่า 100,000 บาท จาก ตลาด
ปลีขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จันทร์ บำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงเกษตร
จิรา ยุ่งยั้ง นักวิชาการส่งเสริม และสหกรณ์.....● มี “ประยูร
การเกษตรชำนาญการ กรม อีสกุล” ปลัดกระทรวง
ส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับ เกษตรและสหกรณ์ เป็น
รางวัลรางวัลที่ 1 ทองคำ ประธานในการมอบรางวัล
แห่ง มูลค่า 500,000 บาท โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน
และ นายเต็มศักดิ์ คงสำราญ รองปลัดกระทรวงเกษตร
นักวิชาการประมงชำนาญการ และสหกรณ์ น.ส.ภัทราภรณ์
กรมประมง น.ส.สุภาภรณ์ ชัย โสเจยยะ รองปลัดกระทรวง
พรศิริ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เกษตรและสหกรณ์ น.ส.นันทิชา วรรณ
กรมวิชาการเกษตร น.ส.พรกมล เจริญ สร้าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
บุญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรม สหกรณ์ เป็นสักขีพยาน.....●
ปลูสัตว์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่ 2 ทองคำ นายกะหล่ำปลี



ตกแผนบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์ภัยแล้ง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงหน่วยงานของจังหวัด ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของรองนายกรัฐมนตรี โดยการลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยเฉพาะปัญหาเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน ทั้งแบบเฉพาะหน้าและระยะยาว อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำบาดาลมาใช้ วางแผนขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเข้าไปในพื้นที่ สูบผันปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปยังแหล่งน้ำที่มีน้ำน้อย สำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน



และระบบกระจายน้ำเพิ่มเติม สร้างฝายหรือประตูน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน อีกทั้งยังได้ประสานการประสานส่วนภูมิภาคในการสร้างองค์ความรู้



เพิ่มเติมในการบริหารจัดการประปาชุมชนด้วย พร้อมกันนี้ จะมีการพิจารณาตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพิ่มเติมจากแผนที่วางไว้ โดยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาสามารถแจ้งเข้ามายัง สทนช. หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน National Thai Water

“อีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูแล้งคือเรื่องคุณภาพน้ำจากลุ่มความ

เค็มที่รุกตัวเข้ามาสู่ลำน้ำ ซึ่งในระยหานี้ น้ำในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกง มีแนวโน้มค่าความเค็มค่อนข้างสูงขึ้น แต่ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยกรมชลประทานได้มีการเตรียมพร้อมการระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาแล้ว”



เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มูลนิธิโครงการหลวงและเป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 การจัดงาน **Royal Project Gastronomy**



Festival 2024 @Siam Paragon ในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ **"Vitality Life of Superfood"** ณ พาร์กพารากอน ชั้น M และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ภายในงานได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ

ทั้งผลไม้และธัญพืชที่จัดเป็น Superfood ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าสารอาหารและช่วยเสริมพลังให้กับร่างกาย อาทิ ข้าวกล้องคอยผสมลิ้นัว, ถั่วอะซูกิ, ลิ้นัว, น้ำมันงาดำสกัดเย็น, น้ำมันลินินสกัดเย็น ฯลฯ พร้อมผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ที่นำมาเปิดตัว

ครั้งแรกในงานนี้ อาทิ ชาห้วยน้ำตุน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร



จากผักชนิดม่วงจี้ พลัส เป็นต้นพร้อมกันนี้ยังนำพืชผักผลไม้เมืองหนาวมาให้เลือกซื้อทั้งสตอร์ว์เบอร์รี่พันธุ์ 80, เคพทูดเบอร์รี่, เสาวรสพันธุ์พิเศษ, ผักเคล, คะน้าย่องกง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์เมนูอาหารจากสุดยอดเชฟชื่อดัง โดยในวันที่ 28 ม.ค.67



เชฟเทียน-เทียนชัย พีรพงศธร Top Chef Thailand จัดเมนูไฮไลท์สุดล้ำและคาเวียร์" อีกทั้งร้านอาหารชั้นนำร่วม 30 ม.ค.67.



20 ร้าน ได้นำวัตถุดิบจากโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษทั้งอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม รวมกว่า 50 เมนู อาทิ Another Hound Café, Brix Dessert Bar, Burger and Lobster, Co Limited เป็นต้น โดยจำหน่ายภายในร้านถึง 31 ม.ค.67

ชวนชิมซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยอดคอย



อีกหนึ่งความพิเศษสำหรับปีนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดแสดงนิทรรศการ กล้วย พืชเศรษฐกิจในพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ศึกษาและวิจัยการปลูกกล้วย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อย่างจริงจัง ในงานจะมีการสาธิตการทอเส้นใยกล้วย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า พวงมาลัย "Royal Project Gastronomy Festival 2024 @Siam Paragon" ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.67 ณ พาร์กพารากอน ชั้น M และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.67.

ลุกระนอง-แลนด์บริดจ์ นิคมนำक्रम.

ประชุมสัญจรจังหวัดอันดามัน ภูมิธรรมซักปบข.ทำเกินหน้าที่ เงินทอนการวางແจกเงินหมื่น '98สว.' ยื่นซักฟอกรัฐบาลวันนี้

'เศรษฐา' นำทีมไประนอง เข้าพื้นที่
จังหวัดอันดามันวันนี้ ก่อนประชุม
กรม.สัญจร 23 ม.ค. ยันรับฟังทุกฝ่าย
เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ ลั่นยังไม่
คิดปรับกรม. □อ่านต่อหน้า 10

● **นิคมนำक्रम.** □ ต่อจากหน้า 1
พรรคร่วมยังทำงานกันด้วยดี เตรียมต่อ
ยอดพาเจ้าสัวหลักรัฐ 'รวมมิตร' ทวีร์
อีสาน-ได้ 'ภูมิธรรม' ฟาคุป.ป.ช.อย่าทำ
เกินหน้าที่ หยุคใช้เงินทอนการว่าจะมีทุจริต
คิจิทัลวอลเล็ต 'ศิริกัญญา' แนะรัฐบาล
ฟังกค.คิจิทัลวอลเล็ตว่าจะไปต่อหรือไม่
ปชป.สับและ 4 โครงการ จี้ 'คิจิทัล
วอลเล็ต' เป็นไปไม่ได้ เตือนรัฐบาล
เร่งรื้อนโยบายก่อนเศรษฐกิจคิงแหว 98 สว.
คิเคยวันนียื่นประธานวุฒิสภาขอเปิด
อภิปรายรัฐบาล นิด้า โพลซ์ปมทักษิณ

ไม่ส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาล
'นิด' เตรียมต่อยอดพาเจ้าสัวทัวร์
เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 กองทัพอากาศ จ.เชียงใหม่
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
และรมว.กล้ง ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำ
นักธุรกิจลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่
20 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นครั้งแรกที่นำ
นักธุรกิจลงมา ต้องขอขอบคุณพี่น้อง
ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย
ที่สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับนักธุรกิจ
รายใหญ่ รายกลาง และรายย่อยที่เรียนกับ

หลักรัฐรวมมิตร เพราะเขาต้องสละเวลา
ที่ท่ามาหาถิ่นมา ต้องขอขอบคุณพี่น้อง
ประชาชนที่ให้โอกาสกับผู้ประกอบการ
ที่จะมาช่วยในระยะยาว ซึ่งเราเน้นเรื่อง
ความยั่งยืน ไม่ได้อยากให้เราแค่มาซื้อของ
ไปแล้วจบ อยากให้เราช่วยเปิดตลาด
ให้กับสินค้าดีๆ หลากๆ อย่าง

ถ้ามีปัญหาอะไรเฉพาะกิจ ตนว่า
หลายท่านยินดี อย่างเมื่อวันที่ 20 ม.ค.
ที่มีชาวเขาที่ปลูกกาแฟและมีกาแฟเหลืออยู่
เยอะมาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธาน
กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ได้รับซื้อไปหมด ถือเป็นกาแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า อยากให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น
อีกบ่อยๆ จะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
และมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน
กันมีมากก็ให้มาก มีน้อยก็ให้ ไม่มีไม่ต้องให้
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต่อยอดไปในพื้นที่
ภาคอื่นอีกหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า
แน่นอน อยากไปทำในทุกพื้นที่ทั้งภาค
อีสานและภาคใต้ด้วยแต่หลักรัฐรวมมิตร
มีปีละ 1 ครั้ง แต่มีหลักรัฐเยอะ เช่น
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
เยอะไปหมด อยากให้ทุกคนช่วยๆ กัน
มาทำอย่างนี้ ตนก็ยินดี เพราะเชื่อว่า
หน่วยงานรัฐ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ที่ดูแล ทั้งด้านโครงการ
พระราชดำริ อยากจะเปิดให้โอกาส

นักธุรกิจและนักเรียนที่ร่วมเรียนหลักสูตรเหล่านี้ มีส่วนร่วมในการได้พบปะกับประชาชน

สร้างโมเดลธุรกิจแบบ Win-Win

เมื่อถามว่าปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านร้องขอคือใบอนุญาตร้านอาหารและยา (อย.) จะมีการสั่งการอย่างไรบ้าง นายเศรษฐากกล่าวว่า มีหลายเรื่องคือ 1.เรื่องการเปิดตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่รับไปช่วยเหลือให้ 2.เรื่องแหล่งเงินทุน ซึ่งมากับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง พอดี ท่านดูแลด้านนี้อยู่แล้วและเป็นสส. ในพื้นที่ที่ด้วยจึงรับไปช่วยเหลือแหล่งเงินทุนด้วย ส่วนเรื่องใบอนุญาตต่างๆ ที่เป็นเรื่องความบังเอิญที่คนไปเมืองควออส สมาพันธ์รัฐสวิส เขามีสินค้าพวกเวชภัณฑ์ยาโรคต่างๆ ที่เข้ามาและติดปัญหาตรงนี้เยอะจะไปคุยกันอยากบูรณาการเหมือนกัน ไม่ใช่แค่ของสมาพันธ์รัฐสวิส ของพี่น้องประชาชนก็เหมือนกัน เพราะมีเรื่องเอกสารที่ต้องผ่านขั้นตอนเยอะ ทำให้ไปใบอนุญาตออกมาช้า ต้องไปช่วยปรับปรุงดูแลตรงนี้เยอะ

นายเศรษฐาโพสต์ข้อความถึงการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืนว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งรัฐบาล นักธุรกิจ และภาคเอกชนต้องช่วยกัน

“ผมตั้งใจจะต่อยอดโมเดลนี้ลงไปในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศด้วย โดยเราอยากให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ช่วยหาช่อง หรือเปิดตลาดให้กับสินค้าดีๆ หลากๆ อย่างของชาวบ้านถือเป็นการเอาดีมาค้า มาเจอกับชีพพลายโดยตรง สร้าง Win-Win Business Model ให้ทั้งเกษตรกรและนักธุรกิจและเกษตรกรสามารถทำมาหากิน และเลี้ยงชีพได้อย่างเพียงพอ ไม่ต้องรอแต่เงินสวัสดิการสูงอายุหรือเงินช่วยเหลือจากรัฐ”

ล้มเลิกคิดปรับกรม.

นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์กรณีขณะที่รัฐบาลพยายามทำงาน ในทางการเมืองยังมีกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี (กรม.)

ว่า คนยืนยันมาตลอดเวลาที่เรายังทำงานร่วมกันคืออยู่ กับพรรคร่วมรัฐบาล และรัฐมนตรีทุกคนทำงานหนักมาก ตรงนี้ขอให้ฟังจากคนคนเดียวแล้วกัน ถึงเวลาเมื่อไรจะบอกเองแล้วกัน ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯ ได้วางไว้หรือไม่ว่า 6 เดือน จะประเมินผลการทำงานของ กรม. หรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า คิดว่าทุกคนมีการประเมินผลตลอดเวลา เรามีการติชมเสนอแนะมาตลอด ไม่จำเป็นต้อง 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหน ต้องการปรับรัฐมนตรีของพรรคตัวเอง สามารถเสนอได้ใช่หรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า รับฟังอยู่ตลอดแต่ตอนนี้เท่าที่ได้ยินมา ทุกท่านมีแว่แว่ทำงานกับการทำงาน ยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้ ความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนก็รู้ อยู่ว่ามีเยอะอยู่แล้ว ขณะเดียวกันรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ ที่จ.เชียงใหม่มาด้วยหลายคน แม้แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยก็มา และรัฐมนตรีบางท่านไต่ถามพื้นที่จ.ระนอง เพื่อเตรียมงานในพื้นที่แล้ว เพราะเวลาลงพื้นที่ประชุมกรม.ต่างจังหวัดอยากรับฟังเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน แต่แน่นอนเชื่อว่าคงต้องมีเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ บ่นเยอะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ต้องรับฟังความเห็นของประชาชน อะไรที่ทำได้ต้องพยายามทำออกไปให้ได้

เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองอยากฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า ไม่มี นอกจากต้องรับฟังความเห็นประชาชน ซึ่งเรื่องความเห็น เรื่องเสนอแนะ และความเดือดร้อนเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสนใจ และต้องใส่ใจด้วย

สัญญา ระนอง-ฟังก้านแลนด์บริดจ์

นายเศรษฐากกล่าวถึงวัดอุประสงค์ที่เลือก.ระนอง เป็นพื้นที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (กรม.สัญญา) ครั้งที่ 1/2567 และตรวจ

ราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค.ว่า กรม.สัญญา นัดแรกไปภาคอีสานที่จ.หนองบัวลำภู ครั้งนี้เป็นภาคใต้ ครั้งต่อไปเป็นภาคเหนือ สลับสับเปลี่ยนกันไป จะต้องไปดูแลให้ทั่วถึง รับฟังปัญหา พร้อมชี้แจง โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีโอกาสพูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า น่าจะ

ต่อข้อถามว่ามีรายงานข่าวอาจมีประชาชนมาแสดงความเห็น โดยเฉพาะการกีดกั้น โครงการแลนด์บริดจ์ นายเศรษฐากกล่าวว่า ต้องมีการชี้แจงและมีการชี้แจงตลอด เวลาลงพื้นที่ที่มีคนมาร้องเรียน ขอให้คำว่าการเรียนทุกเรื่องอยู่แล้ว รัฐบาลมีหน้าที่ต้องรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพืชผลหรือเรื่องอื่นๆ ผู้สื่อข่าวถามว่ายืนยันว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าใช่หรือไม่ นายเศรษฐากกล่าวว่า ใช่ ต้องไปพูดคุย คิดว่ายังทำได้อีกในแง่ของการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการมองกันว่ารัฐบาลพยายามสร้างความเชื่อมั่น ให้กับต่างชาติ แต่กับคนในพื้นที่การสร้างเชื่อมั่นก่อนข้างน้อย นายเศรษฐากกล่าวว่า ก็รับฟังแล้วก็เห็นอยู่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. ที่ตนเดินทางกลับจากสมาพันธ์รัฐสวิสถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.30 น. จากนั้น 20.00 น. เดินทางมาที่จ.เชียงใหม่ ดังนั้น การลงพื้นที่และการให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถือเป็นการให้ความสำคัญสูงสุดเดี๋ยวจะไปที่จ.ระนอง วันที่ 22 ม.ค. อีกทั้งยังมีตารางไปอีกหลายจังหวัด ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ ให้ความสำคัญอย่างมาก

'ธนกร' เชื่อช่วยกระตุ้นศก.

นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงการประชุมกรม.สัญญาที่จ.ระนอง ซึ่งนายกฯ และรัฐมนตรี จะกระจายตัวลงพื้นที่ที่ติดตามความ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 22 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12108

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

Col.Inch: 353.40 Ad Value: 547,770

PRValue (x3): 1,643,310

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุยระนอง-แลนด์บริดจ์หน้านครม.

เก็บหน้านโยบายของรัฐบาล และตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล จะเป็น โอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้จ่ายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ อย่างมาก ทั้งเรื่อง โรงแรม ที่พัก จุดขาย ของฝาก แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มั่นใจ จะทำให้เงินสะพัดในช่วงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง รวมถึงสื่อมวลชน จะได้เข้ามาในพื้นที่ด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการจับตากลุ่มกักกัน การสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ในช่วงที่ นายฯ ลงพื้นที่กรม.สัญจร นายธนกร กล่าว ว่า ส่วนตัวมั่นใจว่านายฯ รวมถึง กระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ พร้อมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ ส่วนท้องถิ่น ประชาชน และผู้ประกอบการ ถึงผลกระทบในด้าน ต่างๆ ทั้งด้านเรื่องสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่าง เตรียมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ซึ่งคาดว่าจะเข้าพื้นที่ศึกษาได้ ในธ.ย.2567 รวมถึงต้องรับฟังภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความครบถ้วน รอบด้าน รอบคอบมากที่สุด ซึ่งยังอยู่ใน ขั้นตอนที่สนข.กำลังศึกษา

“เชื่อว่ารัฐบาลมองในหลายมิติ ไม่ใช่ แค่เพียงเรื่องการทำเรื่อน้ำลึกระหว่าง ฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันเท่านั้น มองเรื่อง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาว การเป็นฮับโลจิสติกส์การเดินทางขนส่ง สินค้าเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งจำเป็นต้อง ผลักดันเป็นร่างพ.ร.บ.ระเบียบเศรษฐกิจ ภาคใต้ (SEC) เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ พื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ และภาคใต้ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ตามกรอบโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ เปิดให้บริการในปี 2573 ผมมั่นใจว่า แลนด์บริดจ์ และ SEC จะเปลี่ยนพื้นที่



☺ อาหารไทย - นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดนัด กลางคืน แหล่งสตรีตฟู้ดอาหารไทย ที่สยามไนต์มาร์เก็ต ลอสแอนเจลิส สหรัฐ เพื่อส่งเสริมและ ผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกตามนโยบายของรัฐบาล

ภาคใต้ของไทยให้เป็นประตูการค้า ศูนย์นานาชาติ ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้เกิดขึ้นมหาศาลตามที่ สนข.รายงาน” นายธนกรกล่าว

‘อ้วน’ขอใจกว้างปมเงินดิจิทัล

ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว. พาณิชย์ กล่าวกรณีฝ่ายค้านและสว. อาจนำประเด็น โครงการดิจิทัลวอลเล็ต และคดีของนายทักษิณ ชินวัตร มาอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า สำหรับโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเพียง โครงการกระตุ้น เศรษฐกิจ ซึ่งมีการถกเถียงกันว่าวิกฤต หรือไม่วิกฤต แต่ความจริงแล้วคนที่สะท้อน เยอะที่สุด คือประชาชนที่เป็นผู้บริหาร ระดับสูงที่อยู่ในด้านการเงินการคลัง

ตนอยากให้รู้ว่าโครงการนี้เอามาเพื่อ แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และหากมอง โครงการนี้ให้กว้างขวางและใจกว้างเป็น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ได้คิดถึง ว่าเป็นคนรวยหรือคนจน คิดว่าประชาชน ทุกคนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ตรงนี้ จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อ ทำให้วงจรทางเศรษฐกิจ หมุนเวียน จึงอยากให้เข้าใจตรงนี้ เราอยู่ ในระบบทุนนิยม ต้องเป็นทุนนิยม

ที่เข้าใจมนุษย์ด้วย เห็นความสำคัญของ มนุษย์ เห็นความเหลื่อมล้ำของคน ดังนั้น โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่สำคัญเป็นการเรียนรู้ของประชาชน ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ เศรษฐกิจดิจิทัล การรับรู้สิ่งนี้คิดว่ามีแต่ประโยชน์ ส่วนที่จะ วิเคราะห์ก็ได้ แต่อยากให้เริ่มต้นวิจารณ์ จากเป้าหมายวัตถุประสงค์ ไม่ได้วิจารณ์ จากจินตนาการของตัวเอง ดังนั้นเชื่อว่า รัฐบาลพร้อมพูดได้ทุกเรื่อง เพราะมาจาก เจตนารมณ์ที่ต้องการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ จากเจตนารมณ์ที่คิดไม่ได้ รัฐบาลได้แถลง นโยบายนี้ไว้ชัดเจนอยู่แล้วกับสภาและเป็น นโยบายที่ได้หาเสียงมา ถ้าเป็นประเทศ อื่นในโลกประชาธิปไตยเขาให้ทำ ทำแล้ว ดีไม่ดีต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองคิด และทำ แต่ตอนนี้ยังไม่ทันไรก็มีเสียงวิจารณ์ คิดว่าต้องเปิดใจให้กว้างกว่านี้และช่วย กันมอง หากวิจารณ์หรือวิเคราะห์ผิด จะทำให้ขาดโอกาสในการจะกู้วิกฤตของ ประเทศ

ติงป.ป.ช.อย่าทำเกินหน้าที่

ผู้สื่อข่าวถามว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ยอมรับว่า โครงการนี้อาจใช้ไม่ทันในช่วงเดือนพ.ค.

นายภูมิธรรมกล่าวว่า อยู่ที่กระบวนการตัดสินใจว่าจะเป็นแบบไหน ถ้าจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆ คงต้องเลื่อน แต่ถ้าถามเจตนาของรัฐบาลตอนนี้ รัฐบาลยังไม่อยากจะเลื่อน ยืนยันที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมาย แต่จะเริ่มดำเนินการขึ้นอยู่กับเวลา แต่ตอนนี้พยายามจะทำให้ได้ และดูจากเจตนาของนายเศรษฐาชัดเจนว่าต้องเดินหน้าโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ต่อข้อถามว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะมีผลทำให้โครงการนี้ต้องยกเลิกไปหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องถือว่า ป.ป.ช.ทำเกินอำนาจหน้าที่ เพราะป.ป.ช.มีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นปัญหาอะไร แต่โครงการนี้ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลย ก็ไปสรุปว่าจะมีการทุจริต มีข้อควรระวังเยอะแยะไปหมด คิดว่าข้อควรระวังนั้นรับฟังได้ แต่จะถือเป็นข้อห้ามก็ไม่ใช่ว่ายังไม่กล้าพูดเลยว่าห้าม พูดเพียงสงสัยอย่างนั้น ให้ระวังอย่างนี้ ตนอยากให้กลับมาอยู่ในโลกของความจริง ไม่ใช่โลกแห่งจินตนาการว่าจะ โกงกันมหาศาล และการพยายามแก้ต้องคิดรูปแบบใหม่ๆ ทำแบบเดิม 10 กว่าปีมาแล้วก็อยู่ที่เดิม เศรษฐกิจก็ยังเยื้องจนถึงปัจจุบัน หาก ป.ป.ช. มีข้อเสนอมาถึงรัฐบาลแล้ว เราพร้อมจะนำมาไตร่ตรองดู ถือเป็นข้อพึงสังวร ไม่ใช่ข้อที่ต้องพึงปฏิบัติ

เมื่อถามว่ายืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ล้มเลิก

โครงการนี้ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า จุดมุ่งหมายอยู่ที่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ เราเชื่อว่าวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตเรื่องนี้เถียงกัน ได้แต่ต้องเปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงาน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ส่วนกรณีของนายทักษิณ ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะกฎหมายที่ออกมาของไทยให้สามารถกลับไปอยู่บ้านของตัวเองหรือนอกเรือนจำ ซึ่งมีมาตั้งนานแล้ว เพราะในเรือนจำอยู่ยาก และมีความแออัด คิดว่าเรื่องใดที่ไทย

ไม่รุนแรง ปฏิบัติตัวดี สามารถออกมาทำงานนอกได้ ซึ่งเป็นวิถีคิดของสากล สิ่งที่นายทักษิณได้รับประโยชน์ ก็ได้จากกฎหมายออกมาในสมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวล และเมื่อเรียกร้องให้นายทักษิณเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ก็เข้ามาแล้ว ซึ่งอยู่ตามกระบวนการยุติธรรม

พท.ไม่กังวล 'สว.-ฝ่ายค้าน' ชักฟอก

นายอนุสรณ์ เตียมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี สว.จะยื่นอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 153 ว่า รัฐบาลเข้าใจการทำหน้าที่ของสว.ที่กำลังจะหมดวาระ สิ่งที่จะทำเพื่อให้ประชาชนระลึกถึงการทำหน้าที่ของสว. ในวาระท้ายๆ คงต้องทำ แต่ขอให้เป็นการอภิปรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลจริงๆ เพราะประชาชนที่ติดตามรับฟังจะสามารถตัดสินใจได้เองว่าช่วงระยะเวลา 3 เดือนกว่าที่รัฐบาลเข้ามาทำงาน นั้นได้แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้มาก ทั้งที่งบประมาณปี 2567 ยังไม่ผ่าน แต่รัฐบาลสามารถผลักดันสร้างผลงานที่จับต้องได้มากมาย ทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน ถ้าสว. บางท่านจะมาอภิปรายกันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อม เอาเป็นเอาตายโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง ทำหน้าที่แบบค้านสายคาประชาชน ก็จะเป็นการอภิปรายที่ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไร

ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านที่เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น ไม่มีอะไรที่รัฐบาลต้องวิตกกังวล เพราะเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้สิทธิรับรองไว้ หากมีประเด็นใดที่ฝ่ายค้านต้องการคำอธิบาย รัฐบาลพร้อมทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม เป็นห่วงแต่ผู้อภิปรายของฝ่ายค้านมากกว่า เพราะเสถียรภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สภาพเองว่ามีปัญหาถามว่าได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

ผู้อภิปรายจะหาประเด็นอะไรใหม่ๆ มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพราะหากติดตามจากการอภิปรายงบประมาณปี 2567 ไม่มีอะไรที่รัฐบาลชี้แจงไม่ได้

การที่รัฐบาลทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้พี่น้องประชาชน ตั้งแต่ฐานรากควบคู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง ก็มี

□ อ่านต่อหน้า 11

● นิตินาครม. □ ต่อจากหน้า 10

กลับมาไปมาก เชื่อว่าคะแนนนิยมความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจะพุ่งสูงขึ้นไปอีก รัฐบาลนายเศรษฐา มีเวลา 4 ปีในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา เคารพซึ่งกันและกัน เชื่อว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างดี

สว.ดีเคยยื่นญัตติ-รับตั้งทวน

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 22 ม.ค. จะยื่นรายชื่อให้ประธานวุฒิสภา เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 153 มีรายชื่อทั้งหมด 98 รายชื่อ และยังไม่มีส่วนยื่นรายชื่อ ยืนยันว่าที่ สว. จะอภิปรายนั้น เป็นไปตามหน้าที่ของสว. ในการอภิปรายการบริหารราชการแผ่นดินของกรม. ซึ่ง สว. ได้กำหนดหัวข้อที่จะอภิปรายไว้ 7 ประเด็นใหญ่ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะให้ความเห็นและซักถาม กรม. ในประเด็นหรือปัญหาต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลตอบข้อซักถามหรือดำเนินการต่อ ไม่ได้เป็นเรื่องการล้มรัฐบาล หรือชักฟอกอย่างที่สังคมพูดกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ต้องเฝ้าจับตาส่งที่ สว. ยื่นญัตติขออภิปรายเป็นการยื่นญัตติต่อกรม. ซึ่งกรม. ในรัฐบาลชุดนี้ มาจากหลายพรรคการเมือง เราไม่ได้

ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ แต่เรายื่นอภิปรายการบริหารราชการแผ่นดินของครม. ซึ่งครม. ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน มาจากคณะเดียวกัน ทั้งนี้ เราไม่ได้เสียดอกอภิปรายตามตัวบุคคล และที่บอกว่าเราไม่อภิปรายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงเวลานั้น รัฐบาลก็กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตโควิด สภาพปัญหาที่เผชิญนั้นต่างกัน

เมื่อถามว่า เป็นการทิ้งทวนการทำงานในบทบาทของสว.หรือไม่ นายเสรีกล่าวว่า จะว่าเช่นนั้นก็ได้ เพราะถือเป็นช่วงเวลาสุดท้าย ที่ สว. สามารถทำเรื่องสำคัญให้ประชาชนได้

คาดอภิปราย 40 คน-ขอเวลา 2 วัน

ด้านนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สว. กมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ผู้ร่วมยื่นญัตติเพื่อขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาล กล่าวว่า หลังจากสว.ยื่นญัตติดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาในวันที่ 22 ม.ค.แล้ว ผู้เสนอญัตติจะตั้งคณะทำงาน 6-7 คนเพื่อสอบถามไปยัง สว.ที่ร่วมลงชื่อญัตติว่าต้องการอภิปรายในประเด็นใดบ้าง ตาม 7 ประเด็นที่ระบุไว้ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม พลังงาน การศึกษา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปประเทศ คาดว่า สว.ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนญัตติจะขอร่วมอภิปรายด้วย 30-40 คน นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้ สว.ที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อกับญัตติให้อภิปรายด้วย ส่วนเวลาที่จะขอรัฐบาลเพื่อพิจารณาตามญัตติ จะขอเวลา 2 วัน ซึ่งอาจเป็นวันจันทร์ และวันศุกร์ เนื่องจากวันอื่นๆ ทราบว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีมีภารกิจ เช่น การประชุมครม. การประชุมสภา

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการลือขยับเพื่อไม่ให้อภิปรายเรื่องใดในญัตติหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า “ไม่รู้ ส่วนตนนั้นเตรียมประเด็นอภิปราย 2-3 ประเด็น ซึ่งเข้าใจว่าหาก รัฐบาล หรือนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้ร่วมประชุม และชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาล

แต่ไม่ติดใจหากนายเศรษฐาอาจไม่ได้ตอบในทุกประเด็นซักถาม และมอบหมายให้รัฐมนตรีชี้แจงหรือตอบคำถามแทน ค่อยสอบถามว่าภาคหวังผลลัพธ์ในการพิจารณาญัตติอย่างไรบ้าง นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เพื่อให้รัฐบาลได้ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งที่ผ่านมาบางเรื่องยังไม่พบการทำงานที่เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น สว.จะมีข้อเสนอ ส่วนรัฐบาลจะรับฟังหรือรับไปดำเนินการหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เช่น กรณีการต่อขอออกในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น

เมื่อถามว่าเป็นการทวงสัญญาจาก รัฐบาลได้หรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ก็ว่าไปได้ เพราะตั้งแต่ที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วยังไม่ได้ทำ ดังนั้นการอภิปรายจะได้ให้รัฐบาลชี้แจงว่าจะดำเนินการเมื่อใด ด้วยวิธีใด เช่น นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต เป็นต้น

ปชป.ลับ 4 โครงการกระตุ้นศก.

นายชนินทร์ รุ่งแสง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญ 4 โครงการของรัฐบาล ว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาทที่จะแจกให้กับประชาชน ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานตั้งแต่ต้นปีก่อนเลือกตั้ง ไม่มีตัวชี้วัดบ่งบอกว่าประเทศจำเป็นต้องกระตุ้นแบบปูพรมแจกเงิน ซึ่งจะทำให้คนรวยที่ไม่เดือดร้อนได้รับประโยชน์ไปด้วย เข้าข่ายลักษณะโปรยทานให้กับเศรษฐี

ขณะนี้เศรษฐกิจประเทศมีปัญหาเฉพาะจุด โดยอยู่ที่ปากท้องของผู้มีรายได้น้อย ที่เดือดร้อนจริงรอใช้เงินอยู่ ฉะนั้นรัฐบาลสามารถเร่งแก้ไขได้โดยแจกเงิน 1 หมื่นบาทให้กับคนที่มียาได้ต่ำกว่า

เส้นค่าเฉลี่ยความยากจน หรือกลุ่มเปราะบาง ไม่เกิน 20 ล้านคน ใช้งบประมาณไม่ถึง 2 แสนล้านบาท นั้นหมายความว่า รัฐบาลไม่จำเป็นต้องออกร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ไม่ผิดวินัยการคลัง สามารถใช้งบประจำ หรืองบเพิ่มเติมได้ แต่ควรปรับเงื่อนไขการให้เงินที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ใช้ของที่มีอยู่แล้ว เช่น แอปพลิเคชันเป่าตัง ที่สำคัญต้องพิจารณาเงื่อนไขการใช้เงิน ไม่ให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่ และให้ไปถึงรากหญ้าอย่างแท้จริง

จีดีพีถวลอดเล็ดเป็นไปได้

“พรรคเพื่อไทย ตั้งใจหาเสียงแบบประชานิยมตั้งแต่แรก เพื่อฝันให้ประชาชนหลงเคลิ้ม ผมว่าทางที่ดีที่สุด เพื่อไทยต้องรับสารภาพผิดที่หาเสียงพูดเพื่อเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ และอย่าอ้างว่าต้นเหตุที่ทำให้ไม่ได้มาจากกฎหมายหรือมีกติกาค้ำ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการพูดไม่คิด คิดไม่รอบคอบ คิดใหญ่ทำเป็น เป็นวาทกรรมหลอกลวงของการเมืองที่ต้องการหาเสียงแบบเก่า ขอให้หยุดยั้งความสุขคนจน เพราะโครงการจีดีพีถวลอดเล็ด ถือว่าจบแล้ว มีหลายด้านที่รออยู่ แม้รัฐบาลจะผลักดันให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่สุดท้ายจะไปเจอกับค่านวุฒิสภา รวมถึงยังจะ โคนขึ้นดีความทางกฎหมายอีกด้วย” นายชนินทร์กล่าว

โครงการอีซีอี-ริซิพ (Easy e-Receipt) กระตุ้นไม่เข้าเป้า ผิดเป้าหมายทั้งกลุ่มคนที่รับประโยชน์ และร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการล้วนเป็นคนที่มิฐานะ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากต้องมีกระบวนการผ่านบริษัทคนกลาง Service Provider ทำการรับรองซึ่งต้องเสียเงิน ทำให้คนเข้าร่วมโครงการลำบาก สุดท้ายโครงการนี้คนที่ได้ประโยชน์คือคนรวยและผู้ประกอบการร้านค้ารายใหญ่ แต่รัฐเสียรายได้จี้จกเก็บไปเกือบหมื่นล้านบาท โครงการนี้แม้จะมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย แต่ควรคำนึงว่าจะทำอย่างไรให้กระตุ้นจากข้างล่างขึ้นบน ไม่ใช่ชนบนลงล่าง

การลดภาษีให้หอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถช่วยคนระดับล่างให้มีที่อยู่อาศัยได้และไม่สามารถกระตุ้นยอดการโอนหรือยอดขายคอนโดที่พักอาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทได้ เพราะผู้ซื้อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรืออาจเข้าถึงแต่กลับถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ ฎูไม่ผ่าน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ซึ่งมาจากภาครัฐก็จ้องสังหาร ทราบดีว่าควรจะต้องแก้ไขอย่างไร

แนะรื้อนโยบายก่อนตค.ดิ่งลึก

โครงการใหญ่ที่เป็นของตายจับต้องได้ และลงทุนแล้วคือ โครงการเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ไม่ควรทิ้ง ขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่นายยกฯ เดินทางไปเกือบทั่วโลก ใช้งบประมาณไปหลายร้อยล้านบาท ถามว่ามีประเทศใดบ้างรับคำเป็นเรื่องเป็นราว การเป็นเซลล์แมนต่างประเทศต้องปรับจูนการสื่อสารให้ชัดเจน ไม่ใช่พูดเหมือนเป็นไบโพลาร์ไปต่างประเทศพูดอย่าง บอกว่าประเทศพร้อมเศรษฐกิจนำลงทุน แต่อยู่ไทยกลับบอกว่าประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่สำคัญสมัยที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เคยศึกษาแล้วพบว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งเกิดขึ้นยาก

“อีก 6 เดือนถึง 1 ปี ถ้ารัฐบาลไม่ปรับรื้อนโยบายเศรษฐกิจจะทำให้เศรษฐกิจประเทศกำลังโง่งมขึ้นจริง และรัฐบาลชุดนี้จะต้องรับผิดชอบ รัฐบาลจะต้องมีชุดคน นโยบายที่จับต้องได้และถูกจุด ทั้งการเงินและการคลังต้องเดินไปด้วยกัน คอกเบี้ยจะไปอย่างไร การใช้เครื่องมือภาษีที่มีอยู่ จะลด จะเพิ่ม ต้องใช้ให้ถูกจุด ถูกกลุ่ม นอกจากนี้ต้องเร่งรัดการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนของงบประมาณปี 2567 ส่วนการจัดทำงบประมาณปี 2568 ต้องถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกประการหนึ่งที่สำคัญต้องทำโดยเร่งด่วน คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ของประเทศที่จะทำให้ลดการเหลื่อมล้ำทางรายได้ และโอกาสการทำงานของประชาชนในประเทศ” นายชนินทร์กล่าว

“ใหม่ให้ฟังก์ก.ดิจิทัลวอลเล็ต

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ น.ส.ศิริกัญญา ดันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าววรมิ.ป.ช. เดือนเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต มองว่าประชาชนยังมีความหวังที่จะได้เงิน 1 หมื่นบาทหรือไม่ว่า ตนยังมีความหวังเพราะเท่าที่อ่านรายงานของ ป.ป.ช.เรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ก็ไม่ได้ทำตามที่ได้หาเสียงไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ อยู่แล้ว ว่าเราไม่สามารถทำได้ครบทุกประการตามที่หาเสียง แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรมากกว่า แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ป.ป.ช. แนะนำมา ซึ่งรัฐบาลควรรับไว้พิจารณา แต่คงไม่ใช่ตัวชี้ขาดว่า โครงการนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อ

“ขอให้รัฐบาลมีคำตอบในเรื่องนี้โดยเร็ววัน เพราะทุกคนรอคำตอบอยู่ ว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหน ไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ทำ ขอให้ออกมาพูดกับประชาชนจริงๆ คิดว่า เพราะตอนนี้ประชาชนได้รับฟังว่า เป็นเพราะรายงานของป.ป.ช. ทำให้ต้องเลื่อนโครงการ ยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่น และความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาล” น.ส.ศิริกัญญากล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่ารัฐบาลควรฟังรายงานจากป.ป.ช.หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ไม่คิดว่ารัฐบาลควรฟังป.ป.ช. แต่สิ่งที่ควรต้องฟัง คือคนในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด้วยกันเอง ซึ่งไม่ได้มีแค่ข้าราชการฝ่ายการเมือง แต่มีข้าราชการประจำด้วย ที่มีส่วนสำคัญในการลงมติ ว่าโครงการนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ เพราะป.ป.ช.ไม่ได้มีหน้าที่ต้องมาจับขวางนโยบายที่มาจากพรรคการเมืองที่มาจากกาเลือกตั้ง เมื่อถามว่า มองว่าดิจิทัลวอลเล็ตถึงทางตันแล้วหรือยัง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ตรงนี้สุดจะเดา เพราะเราไม่คิดว่า จะเดินหน้าได้ด้วยซ้ำ

ถ้าจะออกมาในรูปแบบของพร.บ.ผู้เงิน แตรัฐบาลยังผู้ชี้ค้นทุจริตที่จะมาทางนี้ ตนก็สุดจะเดาเหมือนกันว่าจะไปจบที่ตรงไหน

จับผิดความจริงกับชาวระนอง

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า สำหรับการประชุมกรม.สัจจร ที่จ.ระนอง อยากให้กรม.ลงไปรับฟัง โครงการแลนด์บริดจ์ และสบตากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า ถ้าท่านอยากเดินหน้าโครงการ อยากให้เขามั่นใจ ว่ามีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าอย่างรอบคอบแล้ว ไปรอดำรงงานที่เคยทำแล้วไม่ตรงกับที่นายยกฯ อยากได้ ทั้งท่อส่งน้ำมัน และ โรงกลั่นน้ำมัน ก็ไปทำให้เรียบริ่อย ถ้าจะต้องมีประชาชนเสียสละให้กับโครงการนี้ จะต้องเกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการที่ยังคิดไม่เสร็จ ทำให้ประชาชนใจคอไม่ดี ว่าเขาจะถูกเวนคืนที่ดินเมื่อไหร่ เนื่องจากในรายงานที่ศึกษาความเป็นไปได้ กลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่มีความคุ้มค่าแล้ว จึงไม่มีนักลงทุนมาเสียที

“รัฐบาลต้องไปสบตาพี่น้องประชาชน ท่านอาจจะได้รู้สึกว่าเป็นต้องกลับมา รื้อผลรายงานการศึกษาอีกสักรอบ ก่อนที่จะทำต่อ และหากเป็นไปได้ขอให้ทบทวนตัวรายงาน เพราะจะเป็นการทบทวนกระบวนการให้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่ ว่าสรุปแล้วอยากทำอะไรบ้างตกลงว่าจะฝันต่อจากที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม ฝันค้างไว้ หรือจะมีอะไรใหม่ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสินบ้าง ถ้าจะต้องมีอะไรใหม่ๆ จากรัฐบาลเศรษฐา รายงานฉบับเดิมที่เคยฝันไว้โดยนายศักดิ์สยาม ไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้ ต้องมีการศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้น ไม่อย่างนั้นท่านจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไปพูดกับนักลงทุนไปเรื่อยฯ” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว ยกตัวอย่าง ข้อมูลที่เข้าสู่ที่ประชุมกรม.และมีมติ ว่าโครงการกุ่มทุนภายใน 24 ปี แต่ถ้าท่านอยากมีท่อส่งน้ำมัน ตัวเลขอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็ได้ จึงอยากให้รัฐบาลทำทุกอย่างตรงไปตรง

มา และตอบคำถามกับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างครบถ้วน ว่าโครงการนี้จะคุ้มค่ากับการเสียดสที่ที่จะต้องถูกเวนคืนที่ดินหรือไม่

โพลชี้เอสทีกมยังไม่กระทบ.

วันเดียวกัน ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “กรณีทักษิณ ชินวัตร กับความอยู่รอดของรัฐบาล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความอยู่รอดของรัฐบาล จากกรณีทักษิณยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 39.62 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเลย รองลงมา ร้อยละ 21.98 ระบุว่า ก่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาล ร้อยละ 18.70 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาล ร้อยละ 15.42 ระบุว่า ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลอย่างมาก และร้อยละ 4.28 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ส่งตัวทักษิณกลับเข้าเรือนจำ จะถูกถามจนนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่เหมือนการชุมนุมของเสื้อเหลือง เสื้อแดง และ กปปส. ในอดีต พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.60 ระบุว่า จะไม่นำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่แน่นอน รองลงมา ร้อยละ 41.30 ระบุว่า จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนในอดีต ร้อยละ 11.15 ระบุว่า จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตแน่นอน และร้อยละ 5.95 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ประกาศชัด!! กรมชลฯ ยุค “ชูชาติ รักจิตร” ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม สร้างความมั่นคงด้านน้ำยั่งยืน



นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน



กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 20 ปี (2561 - 2580) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 17.95 ล้านไร่ ปริมาตรเก็บกักน้ำ 13,243 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2580

โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เป็นแม่ทัพใหญ่ ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการน้ำยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “RID TEAM PLUS” เชื่อถือได้ หลากหลายนวัตกรรม นำสู่การพัฒนา มุ่งปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างโปร่งใส เพื่อความมั่นคงทางด้านน้ำ

นายชูชาติ รักจิตร จึงได้มอบแนวทางขับเคลื่อนงานชลประทาน แก่ 4 รองแม่ทัพ ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ อนเดโชพล, นายสุริยพล นุชอนงค์, นายวิทยา แก้วมี และนายเดช เล็กวิชัย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย รวมทั้งมอบนโยบายขับเคลื่อนงานในสายงานต่างๆ ตามภารกิจของกรมชลประทาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นายชูชาติ รักจิตร กล่าวว่า ได้วางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้



นายสุริยพล นุชอนงค์



นายวิทยา แก้วมี



นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล



นายเดช เล็กวิชัย

แนวคิด **"RID TEAM PLUS"** เชื้อถือได้หลากหลาย นวัตกรรม นำสู่การพัฒนา มุ่งปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการทำงานอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ต่อยอดจากนโยบายที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าแล้ว โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการดำเนินงานไว้ 3 ประเด็น 5 กลยุทธ์ 35 แนวทาง ได้แก่

ประเด็นที่ 1 องค์กรอัจฉริยะ (RID Intelligent Organization) จัดการและบูรณาการระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Big Data) พัฒนาระบบการทำงานสู่ระบบ Digital Platform พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ จัดการความรู้ (KM) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาระบบชลประทานด้วยเทคโนโลยี (IoT)

ประเด็นที่ 2 ความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริและเขตพัฒนาพิเศษ เร่งเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พัฒนารูปแบบและแนวทางการรับมือภัยพิบัติทางน้ำ ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ

ประเด็นที่ 3 เพิ่มคุณค่าการบริการ (Value to service) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน พัฒนาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Economy Model

"กรมชลประทาน พร้อมทุ่มเททำงานด้วยความรู้ความสามารถ เพื่อสืบสานพันธกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ เพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวไทย ช่วยยกระดับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน" อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวทิ้งท้าย

การค้าผ่านด่านสิงขรประจวบฯพุ่งปี66นำเข้าส่งออกมูลค่าสูง2,850ล้าน



ประจวบคีรีขันธ์ – ภาคเอกชนพอใจมูลค่าการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ปี 2566 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งนำเข้าส่งออกตลอดปี 2566 รวม 2,850 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าประมงจากจังหวัดมะริด ล่าสุดเริ่มมีสินค้าจากด่านแม่สอด แม้ต้องสอน เนื่องจากปัญหาสงคราม โดยจะส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองประจวบฯ

ขณะนี้บรรยากาศบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก รถบรรทุกสินค้าขนาดต่างๆ จนถึงรถแทรกเตอร์ รถห้องเย็นขนาดใหญ่จากพม่า ยังคงบรรทุกสินค้าจากจังหวัดมะริดภาคตะวันออกศรี เข้ามายังจุดขนถ่ายสินค้าบริเวณเขตโนนแมนแลนต์ จุดผ่อนปรนพิเศษตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วง 06.00 น. ไปจนถึงเวลา 18.00 น.

สินค้าส่วนใหญ่ที่มาจากจังหวัดมะริดยังคงเป็นสัตว์น้ำถึงร้อยละ 90 ซึ่งประกอบไปด้วย หอยแครง หอยลาย ปูทะเล กุ้งมังกร กุ้ง รวมไปถึงแมงกะพรุน ปลาทะเลต่างๆ กะปิ หอมแดง ใบจาก ตามอเตอร์ ที่ทางผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลจากประเทศไทย ในหลายจังหวัดสั่งนำเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนอง สุโขทัย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ในส่วนของผู้ผลิตทางการเกษตรจากพม่า ยังมีกล้วยน้ำว้าที่เข้ามาด้วย ซึ่งสินค้าทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนทางศุลกากร ที่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าแต่ละประเภทเท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ กรมประมงเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ตำรวจตระเวนชายแดน และฝ่ายปกครอง มีการสุ่มตรวจสินค้าทุกคันที่มาจากเขตโนนแมนแลนต์ ซึ่งจะมีรถจากฝั่งไทยตั้งแต่รถกระบะ ไป

จนถึงรถห้องเย็น มารอรับสินค้าไปส่งตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีการสั่งนำเข้า

ในขณะที่ผู้ประกอบการขีปึงที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เผยว่า ช่วงระยะนี้จะมีรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์รถห้องเย็นขนาดใหญ่จากเดิมที่เคยนำสินค้าบางรายการเข้าผ่านทางด่านแม่สอด

จังหวัดตาก หันเดินทางเข้ามาทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ถึงแม้จะใช้ระยะเวลาเดินทาง 3-5 วันก็ตาม เนื่องจากเกิดปัญหาในฝั่งพม่า จึงต้องหันนำสินค้ามาเข้าทางฝั่งด่านสิงขรแทน ทั้งพริกเขียว พริกแดง เพื่อส่งต่อไปประเทศที่ 3 ทั้งอินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมทั้งแรมดีบุกก็มาออกจุดนี้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าจากฝั่งไทยที่ส่งออกไม่มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พลาสติก อุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนผลไม้จากจีนที่เข้ามาขยับตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง เช่น ส้ม แอปเปิล องุ่น จะถูกส่งออกจากฝั่งไทยทางจุดนี้ไปจังหวัดมะริด

ทั้งนี้ แนวโน้มการค้าสินค้าเข้าจากพม่ามาฝั่งไทยทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร แห่งนี้เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพเส้นทางการคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้น จากทางตอนเหนือของพม่าผ่านมาจังหวัดทวาย จังหวัดมะริดมาถึงจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรมีระยะทางเพียง 180 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้มีการขนส่งสินค้าทั้งนำเข้า ส่งออก ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์

ด้านนายวีระ ศรีวิวัฒน์ตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด กล่าวว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมกันตลอดเวลา และขณะนี้จากข้อมูลการนำเข้า และส่งออกจากทางศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แจ้งให้ทราบว่า ปี 2566 ที่ผ่านมามีมูลค่าการค้ารวมทั้งนำเข้า ส่งออกพุ่งสูงถึง 2,850 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 มีมูลค่าการค้า 1,274 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการส่งออกสินค้าจากฝั่งไทยไปพม่าจะน้อยก็ตาม แต่ถือว่าการค้าชายแดนด้านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เริ่มกลับมาคึกคักหลังสถานการณ์โควิดผ่านไป โดยคาดว่าในปี 2567 มูลค่าการค้าส่งออก นำเข้าทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร น่าจะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกันหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการเปิดเป็นด่านถาวรต่อไป รวมทั้งขณะนี้กำลังมีการประชุมเจรจาระหว่างฝ่ายไทยกับพม่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่จะอนุญาตให้คนพม่า และคนไทยข้ามไปมากันได้ โดยคนไทยอาจข้ามไปได้เพียงบ้านมุดอง เท่านั้น ส่วนคนพม่า ข้ามมาได้ถึงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หากการเจรจา 2 ฝ่ายลุล่วง เนื่องจากทางจังหวัดประจวบฯ ต้องส่งเอกสารไปกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งฝั่งของพม่าต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่นกัน เพราะทางรัฐบาลพม่าจะต้องให้ความเห็นชอบด้วย.

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค > ต่างประเทศ > การศึกษา > ไลฟ์สไตล์ > คลิป > ประเด็น > แดงหนังสือ > อื่นๆ >

การเมือง

'เกณิกา' เผย 'กรมการข้าว' เตรียมประกาศรับรองพันธุ์เพิ่ม ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

วันที่ 21 มกราคม 2567 - 09:37 น.



มติชน
MATCHON ONLINE

ภาพโดย Ngo Tuan Anh จาก Pixabay

'เกณิกา' เผย 'กรมการข้าว' เตรียมประกาศรับรองพันธุ์เพิ่ม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าว ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น และมีศักยภาพการผลิตที่สูงขึ้น รองรับความต้องการของตลาดโลก และสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย เพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวให้เลือกเพาะปลูก ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

น.ส.เกณิกากล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารวมการข้าวมีการรับรองพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวแล้วทั้งสิ้น จำนวน 172 พันธุ์ ครอบคลุมทุกชนิดและประเภทข้าวที่ปลูกในนิเวศการทำนาของประเทศไทย และเตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก เช่น ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง ศักยภาพให้ผลผลิต 1,300 กก.ต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ต้นแข็ง ไม่หักล้ม ด้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ และข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง อายุสั้น (95-105 วัน) ศักยภาพให้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย ปริมาณเอมิโลส 26.6% มีกลิ่นหอม (ปริมาณ 2AP = 0.418 ppm) ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีแนวทางให้การส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้ในอนาคตอีก 3-4 ปี จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวคุณภาพอันดับหนึ่ง